

# บทภาพยนตร์ ชุด มนต์สาปแม่มด (Hidden Hug)

## ภาค 1 มนต์สาป สลับรัก

ผู้เขียน (Author) ติน ทิน พ้า โทร.0882919232  
วัน เดือน ปี (Creation Date) สิงหาคม พ.ศ. 2557  
ลิขสิทธิ์ (Copyright) สุทิน ชาวหินฟ้า (Sudin Chaohinfa),  
igoodmedia.net  
ความยาวเรื่อง (Length) 14 ตอน (14 บท)  
ประเภท (Genre) ภาพยนตร์ที่วี แนวรัก-ตลก  
(romantic-comedy)

แก่นของเรื่อง (Theme)

รักแท้ ย่อมองแค่รูปร่างภายนอก

เรื่องย่อ (Synopsis)

สมหมาย เป็นหนุ่มรูปหล่อ สุขุม แต่ต้องมนต์สาปของ แม่มดแล้ว เขาจึงกลายเป็นคนอ้วน อับลักษณ์ ไปทำงานอยู่กับ นายห้าง ซึ่งมีลูกสาวแสนสวย ชื่อมินท์ นายห้าง ชอบนิสัยของ สมหมาย โดยไม่รู้ว่า สมหมาย แอบชอบลูกสาวตน วิกรม ลูกชายนักการเมือง ที่เป็นเพื่อนกับนาย ห้าง ถูกหมายหมั้นกับ มินท์ แต่ มินท์ไม่ชอบ

ต่อมา นายห้างไปตกลงธุรกิจที่ต่างประเทศ ให้เบญญา กับลูกสาว คูแฉ่งแทน วิกรม มา ลวนลาม มินท์ สมหมาย เข้าขัดขวาง สร้างความเจ็บแค้นให้แก่ วิกรม และพวก

มินท์ กับ เบญญา ไปที่ธนาคาร ขณะที่มิโจรบุกปล้น มินท์ ถูกจับไปเป็นตัวประกัน สมหมาย ตามไปช่วยไว้ได้ เกิดมนต์สาปพลิกผัน สมหมาย พันคำสาป แต่คำสาปไปตกที่ มินท์ แทน แต่มินท์ไม่ รู้ตัวว่า ตนเองกลายเป็นสาวอ้วนตุ๋นๆ เหตุการณ์ครั้งนี้ ทำให้มินท์ สมหมาย มีสัมพันธ์รักที่ดีต่อกัน

สมหมาย กับ เบญญา ร่วมกันคิดหาทางแก้ไขมนต์สาป ก่อนที่นายห้างจะกลับ ทราบว่า โจรที่ ปล้นธนาคาร ถูกจับได้ เป็น วิกรม กับพวก สมหมาย จึงปลอมเป็นตำรวจ เข้าไปชิงตัว วิกรม ออกมา นำไปทำพิธี แลมนต์สาป กับ มินท์ ที่บ้านร้าง จนสำเร็จ ก่อนที่นายห้างจะกลับจาก ต่างประเทศ ทันเวลาพอดี.

**Plot structure: Hidden Hug** – มนต์สาป สลับริก (ภาค 1)

**FADE IN:**

**SUPERIMPOST:** บทที่ ๑ อาณาจักรของพ่อมดแม่มด

การประชุมสภาจักรวาลพ่อมดแม่มด ถูกจัดขึ้นทุก ๑,๐๐๐ ปี (เท่ากับ ๑ ปี ของโลกมนุษย์) ณ ดินแดน มิติที่สี่ อันเป็นสถานที่เร้นลับ สำหรับมนุษย์ พวกพ่อมดและแม่มด ที่ปฏิบัติภารกิจในคณาจักรต่างๆ รวมทั้งคณาจักร ทางข้างเผือก ถ้ายังมีชีวิตอยู่ ต่างพากันเดินทางข้ามเวลา ด้วยเครื่องเดินทางที่ตั้งพิภักเวลาและสถานที่ได้ (Space-time Machine) ซึ่งพวกเขาจะเรียกมันว่า รถไฟขบวน ๔/๓ หรือ ๕/๓ (สองขบวน มีพลังขับเคลื่อน แตกต่างกัน) หรือไม้ที่ไม้กวาด ผ่าน อุโมงค์เวลา (warm hole) ซึ่งจะใช้เวลา นานกว่านั่งรถไฟ ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อมดแม่มด ที่ยากจน หรือ สมาชิกสภาระดับล่างๆ

ในระหว่างการเดินทางไปประชุม สิ่งที่พวกพ่อมด แม่มด กลัวมากที่สุด คือ หลุมดำ ซึ่งมันจะดักรออยู่ ระหว่างการเดินทาง ไม่ว่าจะเดินทางด้วย รถไฟขบวน ๔/๓ หรือขบวน ๕/๓ หรือ ไม้กวาดก็ตาม เพราะไม่สามารถมองเห็น หลุมดำได้ กว่าจะรู้ตัว ก็เข้าไปใกล้เส้นขอบฟ้าของหลุมดำ ถ้าเลยเส้นนั้น พลังดูดของหลุมจะดูดและกลืนกิน แม่มด หรือพ่อมด ไม่มีโอกาสกลับออกมาได้ ตลอดกาล กับดักหลุมดำ ส่วนใหญ่ มักจะเกิดกับ พ่อมดแม่หมด ที่ไม้กวาดเสียเป็นส่วนใหญ่ พวกเขามักเข้าใจผิดคิดว่าหลุมดำ คือ อุโมงค์เวลา

แม่มดสาวคนหนึ่ง ไม้กวาดผ่าน หลุมดำ หลุมหนึ่ง เข้าใจผิดคิดว่าเป็นอุโมงค์เวลา จึงเผลอหลุดเข้าไปใกล้ เส้นขอบฟ้าของหลุมดำนั้น และเมื่อเธอรู้ตัว ก็สายไปแล้ว เธอต่อสู้กับแรงดึงดูด จนเกือบจะหมดแรง แต่แล้ว ก็มีแม่มดสาว อีกคนหนึ่ง เลี้ยงชีวิตโคจรเข้าไป ช่วยดึงเธอหลุดออกมา จนปลอดภัย ตั้งแต่นั้นมา เธอทั้งสองจึงเป็นเพื่อนกัน

ในอาณาจักรของพ่อมดแม่มด มีสมาชิกอยู่สองประเภท คือ ประเภทสมทบ และสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ มักเป็นพ่อมดแม่มด ในวัยเด็ก และถูกส่งออกไปทำงานร่วมกับ พ่อมดแม่มดผู้ใหญ่ เพื่อการเรียนรู้ พ่อมดแม่มด จะมีอายุขัย โดยเฉลี่ย ๑,๐๐๐ ปี ดังนั้น ยิงนานไป จำนวนประชากรพ่อมดแม่มด ก็เพิ่มขึ้น พวกเขาจะได้รับรหัสเรียกแทนชื่อ เพราะปริมาณของพ่อมดแม่มด ที่มากเกินไปนั่นเอง แต่ในกลุ่มเพื่อนๆ และ ครอบครัว จะเรียกชื่อตัวเอง เพื่อให้ง่ายแก่การสื่อสาร

เมื่อมีอายุได้ ๑๐๐ ปี พ่อมดแม่มดเด็กทุกคน จะต้องขึ้นทะเบียนเป็น สมาชิกสมทบในชมรมใดชมรมหนึ่ง ตามความสมัครใจ จากนั้น จึงจะมีสิทธิ์เรียนรู้มนต์ต่างๆ ... ในช่วงหนึ่งอายุขัย พวกเขา

จะต้องเข้าประชุม สภาจักรวาลของพ่อมดแม่มด ซึ่งอาจมีเพียงครั้งเดียว เพื่อแสดงตัว และ รับการชำระความประพฤติ

ผู้เป็นประธานในที่ประชุมสภาจักรวาลพ่อมดแม่มด จะเป็นพ่อมดที่มีอาวุโสสูงสุด โดยตำแหน่ง คือ พ่อมดขาว สุพรหมยันตร์ ก่อนเริ่มวาระการประชุม พ่อมดขาว ได้กล่าวย้ำ อุดมการณ์ ภารกิจ และ กฎข้อห้ามต่างๆ สำหรับพ่อมดแม่มดทั้งหลาย โดยเฉพาะ การละเมิดกฎข้อห้าม ถือเป็นความผิดในรอบหนึ่งร้อยปี จะมีพ่อมดและแม่มด ทำผิดกฎอยู่จำนวนไม่น้อย ความผิดจะถูกบันทึกสะสมไว้ รอจนถึงวันประชุมสภาจักรวาล พ่อมดแม่มด ที่ทำผิดจะถูกพิพากษาและตัดสินลงโทษ

ประธานอาวุโส กล่าวอย่างย่อที่สุดว่า ท่านทั้งหลาย พวกเราไม่อาจหลีกเลี่ยง การปะทะปะปนกับพวกมนุษย์ พวกเทพ และพวกภูติอื่นๆ ในมหจักรวาลนี้ ท่านทั้งหลาย โปรดจำไว้ว่า (๑) พ่อมดแม่มด ต้องไม่เบียดเบียนมนุษย์ (๒) ต้องไม่เปิดเผยฐานะตนเอง ให้พวกมนุษย์รู้ มิฉะนั้น จะทำให้ท่านอยู่อย่างลำบาก และอาจเป็นช่องทาง ให้ท่านละเมิดกฎข้ออื่นๆ ได้ (๓) ห้ามพ่อมดแม่มด คบหา สมาคม หรือ ร่วมมือกับภูติอื่นๆ มิฉะนั้น จะทำให้มนต์ของพวกท่านอ่อนแอ และเสื่อมลง และ กฎข้อสุดท้าย (๔) มนต์สาป ที่เกิดจากความโกรธ พยาบาท จะทำให้อายุขัย ของพวกท่าน สั้นลง พร้อม กับร่างกายที่ร่วงโรย น่าขยะแขยง นั่นเป็นสิ่งที่ไม่มีพ่อมดแม่มดคนใดต้องการ โปรดอย่าลืมว่า มนต์ที่เสื่อมไป ไม่อาจฟื้นคืนกลับมาใหม่ได้ นี่เป็นบทลงโทษที่ไม่มีผู้ใดหลีกเลี่ยงได้ เพราะมันคือกฎของจักรวาล

ก่อนประชุมในวาระต่อไป ประธานอาวุโส ซึ่งไม่กายสิทธิ์ ไปที่ผนังด้านหนึ่ง ของห้องประชุม ปรากฏกระจกบานใหญ่ ให้พ่อมด แม่มด ทุกคนเห็น เป็นภาพของพวกพ่อมดแม่มด ที่กระทำผิด มันดูน่าขยะแขยง จนสร้างเสียงฮือฮัน ทั้งห้องประชุม พวกที่โทษหนัก ก็จะถูกจับขังในกรง ขึ้นรถไฟ และเหวี่ยงลงไปในหลุมดำ

ระหว่างนั้น แม่มดสาว สองคน รู้สึกประหลาดใจ ที่ต้องมาพบกันอีก หลังจากแม่มดสาวผู้หนึ่ง เพิ่งช่วยเหลือ เพื่อนแม่มดอีกคนหนึ่ง พ้นจากกับดักหลุมดำ ทำให้พวกเธอกลายเป็นเพื่อนกัน เธอคือแม่มดแฉิว และ แม่มดต้องตา

แม่มดขาว ผู้อาวุโส นามว่า มีนา ได้รับอนุญาตจาก พ่อมดขาวสุพรหมยันตร์ ให้ขึ้นยืนบนบัลลังก์ ซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่ง พร้อมกับประกาศว่า บัดนี้ มีชมรมพ่อมดแม่มด หลายหมื่นชมรม ที่มีสมาชิกขาดหายไป ไม่ครบจำนวน ๑๓ คน สาเหตุเพราะถูกลงโทษบ้าง และตายไปบ้าง การประชุมคราวนี้ จึงต้องคัดเลือกเลื่อน พ่อมดแม่มด ที่เป็นสมาชิกสมทบ ขึ้นมาเป็น สมาชิกชมรม อย่างเป็นทางการ เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ห้องเรียน ระดับปริญญาตรี

มีแม่คสาวรุ่นผู้หญิงหนึ่ง แสดงความวิตกกังวล กับพ่อมดแฟนหนุ่ม ว่าเธอสอบตกวิชาพื้นฐาน คือ วิชา ซึ่ไม่กวด เพราะเธอเป็นแม่คที่ซึ่ซลาด และเธอก็สารภาพว่า เธอไปเรียนมนต์ดำ ด้วยตนเอง ทำให้ พ่อมดหนุ่มต้องปิดปากเธอ ไม่ให้ใครรู้เรื่องนี้

แม่คอาวูโส มีนา เฮยรายชื่อ ชมรมที่ต้องปรับปรุง และบอกตำแหน่ง ของห้องประชุมย่อย สำหรับ เป็นที่ประชุมของแต่ละชมรม แล้วกล่าวปิดประชุม พ่อมดแม่คที่มีรายชื่อ อยู่ในชมรมใด ก็จะลุกฮือ ออกจากห้องประชุมใหญ่ไป เป็นที่น่ายินดี เช่นกัน ที่แม่คสาว ชื่อแฉิว กับ ต้องดา จะได้สังกัดอยู่ใน ชมรมเดียวกัน

ในอาณาจักรของพ่อมดแม่ค ก็มีการแข่งขัน เช่นเดียวกับโลกมนุษย์ ... พ่อมดนิลกาล ผู้จบเวท มนต์ชั้นสูง แต่มีจิตใจชั่วร้าย ได้รับการลงโทษ จากสภาจักรวาล ให้จำคุกอยู่ในหลุมมืด แต่อาศัยเวท มนต์อันแก่กล้า หนีรอดออกมาได้ ประกาศจะไม่จงรักภักดี กับสภาจักรวาลอีกต่อไป เขาได้รวบรวม พ่อมดแม่ค ที่พ้นโทษแล้ว และชักชวน พ่อมดแม่ค ที่นิสัยเลวๆ ให้มาจงรักภักดีตน และก่อตั้ง สภาเป็นของตนเอง เรียกว่า สภาแห่งพ่อมดแม่คดำ และได้ผูกมิตรกับ พวกชาตาน และภูติอื่นๆ กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ กฎของพ่อมดแม่ค ที่สภาจักรวาล เคยบัญญัติไว้

เพื่อเป็นการปกป้อง สถานภาพแห่งความชั่วร้าย ของสภาแห่งพ่อมดแม่คดำ พ่อมดนิลกาล จึง สร้างโรงเรียนสอนเวทมนต์เป็นของตนเอง เรียกว่ามนต์ดำ ที่เต็มไปด้วยความชั่วร้าย พ่อมดนิลกาล ได้มอบสโตนอมตะ ไว้แก่นักศึกษาของโรงเรียนของเขาว่า ความเมตตา ไม่ควรจะมีในพ่อมดแม่ ค

การประชุมของสภาพ่อมดนิลกาล แต่ละครั้ง จะมีการต้อนรับพวกพ่อมดแม่ค ที่ไม่ประสงค์จะอยู่ ภายใตักฎเกณฑ์ของ สภาจักรวาล ซึ่งส่วนใหญ่ มักเป็นพ่อมดแม่ค ที่ติดอำนาจ หิวรั้น และโง่ ทำให้ ชมรมพ่อมดแม่คดำ เพิ่มจำนวนมากขึ้น และก่อความเดือดร้อนต่างๆ นานา ให้แก่นมนุษย์ ตาม คำแนะนำของพวกชาตาน แล้วบ้ายความผิดให้แก่ พ่อมดแม่ค ที่สังกัดสภาจักรวาล ว่าเป็นพวกชั่ว ร้าย และผู้คนต่างหวาดกลัว เมื่อได้ยินชื่อแม่ค พ่อมด

ดูเหมือนว่า สภาแห่งพ่อมดแม่คดำ จะเป็นฝ่ายได้เปรียบ เพราะการต้อนรับพ่อมดแม่ค ที่มาจาก สภาจักรวาล มักผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานมาแล้วทั้งสิ้น คือ มนต์ซึ่ไม่กวด และมนต์ไม้เท้ากายสิทธิ์ ติดตัวมาด้วย ทำให้ไม่ต้องมาเสียเวลาเรียนกันอีก ส่วนมนต์ดำอื่นๆ ได้แก่ มนต์พรายเสน่ห์ มนต์ เปลี่ยนความฝัน มนต์สาปแช่ง ถือเป็นมนต์ชั้นสูง การร้ายมนต์ดำ มักใช้สัตว์เลื้อย เป็นพาหะ ในการ ปล่อยสิ่งชั่วร้ายออกไป คือ แมงดำ ค้างคาว แมลงป่อง และที่ชั่วร้ายแรงที่สุด คือ แมงมุมแม่หมา

คำ การปรุงยาพิษ และสะกดวิญญาณ ถือเป็นมนต์ชั้นสูงสุด ผู้ใดมีคุณสมบัติถึงขั้นนี้ จะได้รับเลือกให้เป็นฝ่ายบริหารของ สภาแห่งพ่อมดแม่มดคำ

มีเพียงมนต์ชนิดเดียว ที่พ่อมดนิลกาล ปกปิดเป็นความลับ ไม่ถ่ายทอดให้ผู้ใด ในอาณาจักรมนต์คำของเขา คือ มนต์แปลงร่าง ซึ่งเป็นมนต์ที่เขาตัดแปลง จากมนต์ดัดร่าง ของสถาบันรังสรรค์มนต์วิเศษ คุษณิบัณฑิต ของสภาจักรวาล และนี่เอง คือสาเหตุ ที่ทำให้เขาหลุดรอดออกมาจาก ที่คุมขังของสภาจักรวาลได้สำเร็จ

แต่อย่างไรก็ตาม คำสาปและคำสั่ง ของสภาจักรวาล คือกฎที่พ่อมดแม่มด ทุกคน ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะเป็นกฎของจักรวาล ดังนั้น ขนชั้นปกครอง ของสภาแห่งพ่อมดแม่มดคำ มักจะมีร่างกายแก่ น่าเกลียด มากกว่า สมาชิกระดับล่างๆ ดังนั้น พ่อมดคำนิลกาล แห่งอาณาจักรของมนต์คำ จึงพยายามคิดสูตรปรุงยา ทำให้ตนเองดูเป็นหนุ่มอยู่ตลอดเวลา เพื่ออำพรางร่างที่แท้จริง แต่มันไม่ได้ผล ถ้าพ่อมดคำ แสดงความโกรธ (ซึ่งมักเกิดบ่อยๆ) ออกมา

นับเป็นความโชคดี ครั้งที่สอง ที่แม่มดแฉิว กับ แม่มดต้องตา ได้รับคัดเลือกให้มาเรียน ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน พวกเขาเรียน ปรัชญาแม่มด และมนต์เสน่ห์ อย่างตั้งใจ ระหว่างเรียน แม่มดต้องตา ค่อยๆ เปิดเผยนิสัยที่แท้จริง ออกมา ซึ่งแสดงธาตุแท้ของเธอว่า แท้จริง แม่มดต้องตา เป็นแม่มดมีจิตริษยาที่ลุ่มลึก แต่แม่มดแฉิว มองโลกสวยงาม ไม่ถือสาความผิดของผู้อื่น และกระตือรือร้นทาง ดึงต้อง เล็กน้อย

ในระหว่างเล่าเรียน มีพ่อมดหนุ่มมาจีบ แม่มดแฉิว แต่แม่มดต้องตา ก็เข้ามาขวาง พยายามแทรกเข้าไปแทนที่ จนทำให้พ่อมดหนุ่มต้องเลิกลาไป เธอขัดขวางแม่มดแฉิว ถึงสองครั้ง แต่แม่มดแฉิว ไม่ถือสา เพราะเธอก็ไม่ได้รักพ่อมดพวกนั้น ยี่งนานวัน แม่มดต้องตา ก็ยิ่งแสดงพฤติกรรมริษยาแม่มดแฉิว ออกมาเด่นชัด มากขึ้นทุกปี แต่แม่มดแฉิว เป็นฝ่ายยอมมากกว่า ทำให้เธอสามารถเรียนร่วมกัน จนกระทั่งจบหลักสูตร แม่มดต้องตา ได้คะแนนสูงกว่าแม่มดแฉิว เพราะเธอทุจริตในการสอบ แต่แม่มดแฉิว ปกปิดเป็นความลับไว้ โดยที่แม่มดต้องตาไม่รู้

ครั้งหนึ่ง แม่มดต้องตา แสดงความไฝฝันว่า ต้องการเรียนต่อ ในระดับปริญญาโท สาขามนต์กระจกวิเศษ – ลูกแก้ววิเศษ ซึ่งเป็นมนต์ที่พ่อมดแม่มดทุกคน มีความปรารถนาอยากเรียนกันมาก เพราะสามารถท่องเที่ยวไปในที่ใดๆ ในจักรวาล และติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ได้ และถ้ามีพลังมากพอ ก็จะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เข้าเฟซบุ๊ก โพสต์ทวิตเตอร์ เล่นไลน์ กับมนุษย์ได้ เป็นการส่วนตัว

แม่มดแฉิว บอกว่าความรู้พื้นฐาน ระดับปริญญาตรี ที่เธอมี คือ มนต์ชี้ไม้กวาด มนต์ไม้เท้ากายสิทธิ์ ก็เป็นการเพียงพอแล้ว พร้อมทั้งจะออกไปทำงานรับใช้สภาจักรวาล เธออยากออกไปทำงาน มากกว่า

อยู่ที่นี้ แม่คต้องตา ยิ้มเยาะในใจ และดูถูกความสามารถของเพื่อน จนแม่คแฉ่ว เริ่มไม่พอใจ เธอเกือบจะพลั้งปาก บอกความผิดให้แม่คต้องตา รู้ แต่เพราะรักเพื่อน เธอจึงนิ่งเฉยเสีย และหลีกเลี่ยง

ในวาระการประชุมชมรม หัวหน้าชมรม เป็นแม่คขาว สุขุม จิตใจดี ต้องการส่งแม่คพอมค ออกไปทำงาน โดยอยู่ร่วมกับมนุษย์โลก จำนวน ๖ คน การคัดเลือก โดยวิธีจับสลาก ในจำนวนหกคน มีแม่คต้องตา และแม่คแฉ่ว ติดอยู่ในรายชื่อด้วย

แม่คต้องตา ต้องการเรียนต่อ ในระดับปริญญาโท เธอจึงยื่นคำร้องไปยังสภาจักรวาล และก็ได้รับอนุมัติ เธอได้รับมอบภารกิจ เป็นบรรณารักษ์ห้องสมุด แห่งมหาวิทยาลัย โปสต์ เมจิก อินเตอร์ อิงแลนด์ ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พร้อมกับอนุญาตให้ศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโทได้ ที่นั่น ในระหว่างทำงาน ส่วนแม่คแฉ่ว ได้รับบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สถาบันเชื้อไออุ่นพูนรัก ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย สถาบันนี้สังกัด กรมสร้างสรรค์ ความรักและความหวัง ภารกิจคือคอยแก้ปัญหา ให้แก่ผู้ที่อกหักและผิดหวังในชีวิต ภารกิจในฐานะแม่ค เธอจะต้องไปเข้ากับชมรมแม่ค บนโลกมนุษย์ ซึ่งได้ก่อตั้งมาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งมีหลายชมรม แยกกันไปตามประเทศต่างๆ ในโลก

ในช่วงเวลาของการเตรียมตัวเดินทาง แม่คทั้งสอง คุปฎิทินบนกระจกบานใหญ่ ว่ามีภารกิจอะไรบ้าง ที่จะต้องทำในโลกมนุษย์ แต่ละปีของโลกมนุษย์ ทุกชมรมจะมีการประชุมใหญ่ ๔ ครั้ง คือครั้งที่หนึ่ง วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ครั้งที่สอง วันที่ ๑ พฤษภาคม ครั้งที่สาม ช่วงเดือนสิงหาคม และครั้งที่สี่ วันที่ ๓๑ ตุลาคม

แม่คแฉ่ว กับแม่คต้องตา ไปเบิกอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับแม่ค คือ ไม้กายสิทธิ์ และคาถาในการใช้ แม่คแฉ่ว รู้สึกตื่นเต้น เพราะเป็นไม้กายสิทธิ์ทูอินวัน ควบคุมด้วยระบบดิจิทัล สามารถแปลงสลับกัน เป็นไม้กายสิทธิ์ร้ายมนต์ก็ได้ และเป็นไม้กวาดก็ได้ ส่วนแม่คต้องตา รู้สึกเฉยๆ เพราะในอีกไม่ช้า เธอจะได้รับสิ่งที่วิเศษกว่านี้ หลายร้อยเท่า หลังจากเรียนจบปริญญาโท

ในวันปล่อยตัวพอมคแม่ค ที่ประตูจักรวาล มีพอมคและแม่ค จำนวนมากมายกว่าทุกครั้ง ต่างหอบหิ้วสัมภาระ มารอกันอยู่ที่ชานชาลา ของรถไฟขบวน ๕/๓ การเดินทางครั้งนี้ สภาจักรวาลเกรงว่า พอมคแม่ค จะได้รับอันตรายจาก หลุมดำ จึงส่งขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษ มีพลังเหนือกว่าอำนาจพลังดูดของหลุมดำ ไว้บริการฟรี ไม่ต้องเดินทางด้วยไม้กวาด อีกต่อไป พอมคแม่ค ต่างโห่ร้องยินดีกล่าวคำสรรเสริญ พอมคขาวสุพรหมยันตร์

**SUPERIMPOST :** บทที่ ๒ เรื่องบี๊องส์ๆ ของสองแม่ค

ที่โลกมนุษย์ ในมิติของแม่มด - มหาวิทยาลัย โพลล์ เมจิก อินเตอร์ อิงแลนด์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ - หลังจากแม่มดต้องตา ไปรายงานตัวรับภารกิจ บรรณารักษ์แล้ว เธอก็ไปลงทะเบียนเรียน มนต์กระจกวิเศษ และ ลูกแก้ววิเศษ ซึ่งเป็นการศึกษา ในระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และเธอก็ตั้งใจเรียนอย่างจริงจัง มีผลการเรียนดีเด่น

สวนสาธารณะ - ม้านั่งริมสระน้ำ - หนุ่มสาวคู่หนึ่งมีปากเสียงกัน ฝ่ายชายบอกว่า ฝ่ายหญิง ulyang เสียหาย และรุนแรง ผู้คนที่เดินผ่านไปมาเห็น การทะเลาะวิวาท ฝ่ายหญิงโต้เถียง ฝ่ายชายลงมือตบทุบตี ฝ่ายหญิงสู้ไม่ได้ และมีบาดแผล ผู้คนมามุงดูมากขึ้น ฝ่ายชาย ulyang ulyang ผู้คนรุมต่า นินทา ฝ่ายชาย ที่รังแกผู้หญิง แม่มดแฉ้ว ก็เห็นเหตุการณ์ เธอจึงโกรธแทนฝ่ายหญิง สถาปให้ฝ่ายชาย เป็นหนู ต่อหน้าต่อตา

ฝ่ายหญิงกลับเข้าบ้าน แม่มดแฉ้วตามไปดู ก็พบผู้ชายอีกคน เข้ามาประเล้าประโลม โอบกอดเชิงชู้สาว เธอโมโหต่อว่าชายชู้ ulyang ulyang ว่าเขาแต่เกาะเธอกิน จนถูกแฟนจับได้ แม่มดแฉ้ว มารู้ภายหลังว่า ตนเองผิดพลาด ช่วยคนผิด ก็รู้สึกเสียใจ

แม่มดแฉ้ว เข้าไปคุยข้อความในเฟสบุ๊ก ของหนุ่มคนหนึ่ง กำลังโพสต์ข้อความค่า ผู้เป็นลูกสาว ulyang ulyang ถูกอดตัญญู แม่ยกสมบัติให้แล้ว และไม่พอใจแม่ ที่แม่ขอสมบัติบางส่วนคืน เธอจึงได้แม่ออกจากบ้าน และข้อความอื่นๆ ก็เช่นกัน ต่างโพสต์รุมค่าผู้เป็นลูกสาว ด้วยถ้อยคำหยาบคาย แม่มดแฉ้ว ก็พลอยไปกับเขาด้วย เธอใช้เวทมนต์เท่าที่มีอยู่ ซ้ำมติดีพื้นที่ เข้าไปให้ถึงผู้เป็นแม่ ผู้เป็นแม่ร้องให้พุ่มพวยว่ามีลูกแต่ลูกไม่รักดี ulyang ulyang ที่ยกสมบัติทั้งหมดให้แล้ว แคขอคืนนิดๆ ulyang ulyang ก็ถูกไล่ออกจากบ้าน แม่มดแฉ้วโกรธลูกสาวแทนแม่ จึงสถาปผู้เป็นลูกสาว ให้เป็นแมว แต่เธอกลับรู้สึกค่า ตนเองผิดพลาดอีกแล้ว เมื่อมารู้ภายหลังว่า แม่มีชู้ และเมื่อลูกสาวไม่อยู่ แม่จะชู้ต่างกระโดดโล่นเต้นดีใจ ที่จะได้สมบัติคืนทั้งหมด

หนึ่งปีผ่านไป แม่มดแฉ้ว ทำงานพลาดถึงสองครั้ง ก็สำรวจตัวเอง เห็นว่ามีเวทมนต์ และความรู้ไม่เพียงพอ ไม่อาจหยั่งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า หรือย้อนหลังได้ ... ขณะที่แม่มดต้องตา กลับประสบความสำเร็จ เธอได้รับประกาศนียบัตร ระดับมาสเตอร์ สาขามนต์กระจกวิเศษ-ลูกแก้ววิเศษ สร้างความล่ำพองใจให้แก่เธอเป็นอย่างมาก และพูดเยาะเย้ยแม่มดแฉ้ว ให้เสียหน้า

แม่มดแฉ้วจึงตัดสินใจ ขออนุญาตลาเรียนต่อระดับปริญญาโท สาขามนต์กระจกวิเศษ ที่สถาบัน เมจิก มิลเลอร์ ในอเมริกา สถาจิกวารอนุญาตตามคำขอ

ที่ประเทศอเมริกา - ในระหว่างศึกษามนต์กระจกวิเศษ เธอก็เรียนวิชาคู่ไฟยับชีจาก แม่มดสาวใจดี ชื่อ ลิลลี่ จากยิปซีเอเคอร์ ซึ่งต่อมาก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกัน ส่วนแม่มดต้องตา เกรงจะน้อยหน้า

เพื่อน จึงสมัครเรียนต่อ ปริญญาเอก สาขามนตร์สลักร่าง ซึ่งเธอก็ได้รับอนุมัติโดยง่าย เพราะเหตุที่เป็นนักศึกษาคะแนนดี

ช่วงภาคเรียนสุดท้ายของการศึกษา แม่คแฉ้ว ตกหลุมรัก ท่านลอร์ดแตรีก ณ งานเลี้ยงแห่งหนึ่งที่โรงแรมข้างและกอลิลล่า ท่านลอร์ด มาเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ ให้แก่นักศึกษาที่จะจบหลักสูตร มนต์กระจกพิเศษ ลอร์ดแตรีก เป็นพ่อมดหนุ่มรูปงาม สูงศักดิ์ และสุภาพ ชอบดื่มไวน์สีแดงสด ท่านมักให้ความเป็นกันเองกับทุกๆ คนเสมอ ไม่เลือกบุคคล ชั้น วรรณะ ตลอดจนสปีดคาห์ แม่คแฉ้วพร่ำเพื่อพรรณนาความรัก ที่มีต่อท่านลอร์ด แต่ลอร์ดแตรีก ไม่ได้สนใจแม่คแฉ้วเลย

ที่ประเทศอังกฤษ - แม่คต้องตา ก็พบรักกับ พ่อมดหนุ่มรูปงามสมาร์ท ชื่ออ็อช แต่พ่อมดอ็อช มีนิสัยเจ้าชู้ สังเกตได้ไม่ยาก เพราะหัวใจของเขา จะมีสีแดงสดใสอยู่ตลอดเวลา พ่อมดอ็อชชอบรักแม่คสาวไปทั่ว ด้วยการใช้หัวใจสีแดงให้ไป นิสัยเจ้าชู้ของพ่อมดอ็อช สร้างความทุกข์กังวล ให้แก่แม่คต้องตาอยู่ตลอดเวลา เพราะเธอหลงรักพ่อมดอ็อชจริงๆ ชนิดรักจริงหวังแต่ง

แม่คแฉ้ว ไม่มีความสุขเลย ไม่ได้กินไม่ได้นอนจนकुอมลง เธอทุ่มเทความรัก ให้กับท่านลอร์ดแตรีก จนหมดหัวใจ ทั้งๆ ที่ลอร์ดแตรีก ยังไม่ได้บอกรักเธอเลย ในวันรับปริญญา เธอแทบไม่ได้ใส่ใจ หรือยินดีสักเท่าไรกับปริญญาของตน แต่เธอก็ยังพอมีความหวังอยู่บ้าง

แม่คแฉ้ว กับ แม่คต้องตา ปรับทุกข์แก่กันและกัน ทำให้เธอทั้งสองกลับมาติดกันอีกวาระหนึ่ง ในฐานะที่ แม่คต้องตา มีคุณวุฒิสูงกว่า ถึงระดับปริญญาเอก มนต์ของเธอจึงเข้มแข็งกว่า แม่คต้องตา จึงสาปให้พ่อมดอ็อช เป็นมดไร้หัวใจ และเก็บหัวใจของพ่อมดอ็อชไว้กับตัว

ในชนบทแห่งหนึ่ง เด็กหนุ่มคนหนึ่ง กำลังควมม้า ไล่ต้อนแพะที่พ่อของเขาเลี้ยงไว้ ให้เข้าคอก จากนั้น เขาก็แวะไปดูคนงานที่สวนผักไร่สารพิษ ครอบครวของเขา รักและเทิดทูนพระเจ้าอยู่หัว ที่ประตูรั้วหน้าบ้าน นอกจากจะมีธงชาติไทยปักอยู่ ในบ้านก็ยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ พระเจ้าอยู่หัวติดอยู่ พ่อกับแม่ เรียกเขาว่า สมหมาย และเขาก็พอใจชื่อนี้ เขาเป็นลูกชายคนโต และมีน้องชายอีกคน ชื่อ สมมู่ หน้าตาหล่อทั้งคู คนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน จะคิดว่าสองพี่น้องเป็นฝาแฝดกัน ช่วงปิดเทอม สมหมาย มาช่วยงานที่ไร่ของพ่อ

แม่คแฉ้ว และแม่คต้องตา ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติภารกิจ ที่สถาบันเชื้อโอบุณพูนรัก สังกัด กรมสร้างสวรรค์ ความรักและความหวัง แม่คแฉ้ว เริ่มมองเห็นพฤติกรรม ความใจร้ายของเพื่อนหนักขึ้นทุกวัน แม่คต้องตา ขโมยหัวใจของพ่อมดอ็อช มาสับโขกเล่น เป็นที่สนุกสนาน ยามว่าง แม่คต้องตา ใช้มนตร์สลักร่าง ผสมกับมนต์ในด้านมืด เธอแอบเรียนรูศาสตร์ของภูติพวกอื่น ลืมกฎข้อห้ามของสภาจักรวาล แม่คแฉ้วรู้เข้า พยายามจะแจ้งข้อมูลไปยังสภา แต่แม่คต้องตารู้ทัน และห้ามแม่ค



แฉ้ว แพร่งพรายเรื่องของเธอ ถ้าไม่เชื่อ เธอจะสาปแม่มดแฉ้ว ให้เป็นอะไรก็ได้ ในฐานะที่มีมนต์สูงกว่า แม่มดแฉ้ว จำเป็นต้องปกปิดความผิดของเพื่อน ไว้เป็นความลับต่อไป

ธุรกิจซื้อขาย เพชรพลอย และเครื่องประดับ กำลังเฟื่องฟู และได้รับความนิยมจากลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะลูกค้าจากชาวจีน นายห้างหัว จะเอาใจใส่ต่อลูกค้าทุกระดับ ทั้งแผนกทองรูปพรรณ เครื่องประดับ เครื่องมืออุปกรณ์ นอกจากนี้ นายห้างหัว ยังเป็นตัวแทน ซื้อขายจำหน่าย เครื่องมือเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ นายห้างหัว ได้แบ่งภาระดูแลกิจการ ออกเป็น ๓ ส่วน คือ (๑) โรงงาน ๑ แห่ง ให้คุณเบญจา แม่บ้านผู้ซื่อสัตย์ เป็นผู้ดูแล ทั้งตรวจเช็ค สั่งนำเข้า ส่งผลิต สินค้า ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ และมีหน้าที่ดูแลคนงานทั้งหมด (๒) โชว์รูม ๓ คูหา จำหน่าย เครื่องมือ เครื่องประดับ และบริการให้บริการหลังการขาย จำนวน ๑ แห่ง นายห้าง เป็นผู้ดูแลเอง (๓) ห้างทอง ๒ คูหา จำหน่ายทองรูปพรรณ และเครื่องประดับ คุณมนตรี ภรรยาของนายห้าง เป็นผู้ดูแล

แม่มดต้องตา เริ่มคบคุ่นกับพวกภูติ เช่น ผีปอบ ผีกระหัง ผีกระสือ ผีพราย ผีตาโชน แม้กระทั่ง ผีจีน ผีฝรั่ง แวมไพร์ มนุษย์หมาป่า เธอก็ยิ่งล่ำพองใจ เพราะพูดภาษาผีได้เกือบทุกภาษา นำพาให้เธอไปเข้ากับชมรมของพวกแม่มดดำ ก็ยิ่งทำให้เธอเหิมเกริมในการใช้เวทมนต์ โดยไม่ยั้งคิด และนี่ก็เป็นเหตุใ้ใบหน้าของแม่มดต้องตา เริ่มดำคล้ำ ริมฝีปากดำ นัยน์ตาสีแดง

**SUPERIMPOST:** บทที่ ๓ เป้าหมาย ที่ไม่ได้เลือก

**บ้านใหญ่**ของนายห้าง มีคนอยู่รวมกัน ๕ ชีวิต คือ นายห้างหัว คุณมนตรี (ภรรยา) มินท์ (บุตรสาว) หมิง (บุตรชาย) และคุณเบญจา หญิงหม้าย ซึ่งมีฐานะเป็นผู้จัดการ ที่นายห้างไว้ใจมากที่สุด และถือเสมือนว่าเป็นญาติในครอบครัว ส่วน**บ้านหลังเล็ก** เป็นบ้านพักอาศัยของลูกจ้าง ชื่อ นายจรรย์ และนางประไพ สองผิวเมีย พร้อมด้วยลูกสาว วัยเดียวกับกับมินท์ ชื่อ จ๊ะจ๋า นายจรรย์ ทำหน้าที่หลายอย่าง ทั้งขับรถ เป็นนยาม ดูแลทั่วไป ส่วน ประไพ ทำหน้าที่เป็นแม่บ้าน ดูแลบ้านเรือน และอาหาร โดยมีจ๊ะจ๋า ช่วยงานอีกแรงหนึ่งด้วย เมื่อเดือนก่อน นายห้าง ได้รับ นายบุญหลง ซึ่งเป็นญาติกับนางประไพ มาเป็นคนดูแลสวนไม้ดอกไม้ประดับ ในบริเวณบ้านทั้งหมด

สมหมาย กับ มินท์ เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน สมหมาย เป็นนักศึกษารุ่นพี่ ปีสุดท้าย เรียนคณะนิติศาสตร์ ส่วนมินท์ เรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีสอง สมหมาย เข้าหอพักเอกชน ที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย ช่วงปิดภาคเรียน เขาจะกลับไปช่วยงานในไร่ของพ่อ ซึ่งอยู่ห่างออกไป แค่ ๒๐๐ กม. เศษๆ

ในงานชุมนุมใหญ่ ของสภาพ่อมดแม่มดโลก จัดขึ้นที่ประเทศจีนในดินแดนมิติที่ดีที่สุด พวกพ่อมดและแม่มดทั่วโลก ต่างมาชุมนุมกัน แม่มดต้องตา ไม่กล้าปรากฏตัวในสังคม มักหลบๆ ซ่อนๆ อยู่ในมุมมืด ส่วนแม่มดแฉิว มีความสุขมากขึ้น จากการได้พบปะกับเพื่อนแม่มดต่างถิ่น เธอไม่มีโอกาสจะบอกเล่า ความอึดอัดในใจให้ใครๆ ฟัง เกี่ยวกับพฤติกรรมของแม่มดต้องตา เพราะถูกแม่มดต้องตา จับตาดูมองอยู่ในมุมมืด

แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อแม่มดแฉิว พบกับ ท่านลอร์ดแตรีกอีกครั้ง ตามลำพัง ณ มุมหนึ่ง ของงาน โลกสีชมพูกลับมาอีกครั้ง เธอรู้สึกดีใจ เป็นฝ่ายบอกรักลอร์ดแตรีกก่อน แต่คำตอบที่ได้รับ คือ ความเฉยเมย สิ่งที่ทำให้แม่มดแฉิวรู้สึกเสียหน้ามาก คือ รอยยิ้มเยาะ ท่านลอร์ดมองเห็นเธอ แค่นี้เป็นตลกรถ แม่มดแฉิวเสียใจมาก ที่เก็บความรู้สึกดีๆ ไว้ เพื่อนำมามอบให้แก่ผู้ที่เธอรัก แต่กลับได้รับการปฏิบัติเธออย่างไม่มีดี เธอรู้สึกเจ็บแค้น อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน คิดว่า เมื่อกลับถึงเมืองไทย เธอจะต้องทำอะไรสักอย่าง ให้หายแค้น เหตุการณ์ครั้งนี้ สร้างความพึงพอใจ ให้แก่แม่มดต้องตา เป็นอันมาก

อีก ๓ วัน ก่อนเปิดเทอม สหหมาย ต้องกลับมาเรียนต่อ ก่อนเดินทางจากบ้านไป เขามองแผ่นป้ายปรัชญา ที่เขาคิดและเขียนขึ้น และติดมันไว้ที่ริมรั้วบ้าน “พออยู่พอกิน หนี้สิน คืออดีต” ซึ่งมันมีความหมายสำหรับเขามาก เมื่อเขานึกถึงอดีต ตอนที่พ่อแม่เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัว จากภาวะหนี้สิน รุงรัง จนกระทั่งมาถึงวันนี้ ครอบครัวยุคพ่อแม่ของเขามีความมั่นคง และมีความสุข เพราะเขาถือปฏิบัติแนวทาง การพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัว

ภาวะจิตใจแม่มดแฉิว ช่วงนี้อ่อนไหว แม่มดต้องตา ได้โอกาส ยุยงให้แม่มดแฉิว ละเมิดกฎของสภาจักรวาล เพื่อจะใช้เป็นข้ออ้าง ต่อรองกับแม่มดแฉิว ไม่ให้เปิดเผยความผิดของตัวเอง แม่มดต้องตา แสร้งพูดเหน็บแนม ทำนองว่า แม่มดแฉิว ใจเสาะ ชี้แพ้ ไม่กล้าพอ ที่จะล้างอายให้แก่ตัวเอง ไม่เหมือนเธอ มดเจ้าชู้อย่างพ่อมดฮือฮ เธอก็จัดการมาแล้ว พวกมดเจ้าชู้มันต้องโดนชะง้าง แต่แม่มดแฉิว คงไม่กล้าหรอก เมื่อถูกเยาะเย้ยซึ่งหน้า แม่มดแฉิวก็รู้สึกเดือดร้อนขึ้นมา เข้าทางแม่มดต้องตาทันที

แม่มดแฉิว ขอคำแนะนำ การประกอบพิธีสาป จากแม่มดต้องตา เธอต้องการแก้แค้นท่านลอร์ดแตรีก ครั้งแรกสับสนนิดหน่อย ว่าจะสาปลอร์ดแตรีกเป็นอะไร จึงจะสาแก่ใจ เป็นหมู เป็นสัตว์ตัวเหม็น เป็นมดกะเทย หรือเป็นพ่อมดไร้หัวใจเหมือนพ่อมดฮือฮ แต่ก็ยังตัดสินใจไม่ได้ในตอนนั้น

ปีนี้เทศกาลวันคริสต์มาส ถูกจัดขึ้นในมหาวิทยาลัย เป็นงานใหญ่ในรอบสิบปี มีการแสดงนิทรรศการต่างๆ เกม การเล่น ละครเวทที่ สหหมายกับเพื่อนร่วมหอ ถือเป็นโอกาสออกไปเที่ยวเปิดหูเปิดตา

แม่คเคี้ยว เลือกตีกหลังหนึ่ง ห่างออกไป เพื่อประกอบพิธีศพ ตามวิธีการของแม่คคองตา ซึ่งเธอ แอบไปเรียนมาจาก พวกแม่คค้ำ ภายในตึก เป็นห้องโถงกว้างเพดานสูง เทียนหลายขนาด ถูกจุด ขึ้นบนพื้น วางเป็นรูปวงแหวนกลมขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางเกือบเต็มห้อง และมีกระจกเงาบาน เล็กๆ หลายขนาด วางล้อมรอบแท่งเทียน สำหรับรวมแสงเข้าสู่ศูนย์กลาง บนแท่นบูชาไม้รูปปั้น จำลองเหมือนจริง ของลอร์ดแคร์ริก ขนาดเท่าตุ๊กตา วางอยู่ ท่ามกลาง แมคค้ำที่ซึ่งอยู่ในกรง ข้างละ ตัว บนเพดานห้อง ถักด้วยด้ายสีแดง แขนงแมงมุมดำ หลายขนาดเต็มเพดาน มันยังคงคืบกระดော်ๆ เพราะถูกมัด แม่คเคี้ยว สวมชุดดำ ตกแต่งใบหน้าเข็มคุนากลัว ริมฝีปากสีแดงเลือดนก ยืนตรงใจ กลางวงกลม ข้างหน้าเป็นแท่นกระถางแก้วใสใหญ่ ข้างในมีแมลงป่องได้ไปมาอึดอึดเต็มไปหมด มีแผ่นกระจกหนาวางเทินบนปากกระถางกันแมลงป่องได้ออก บนกระจกเป็นแท่นวางลูกแก้ววิเศษ สูง เสมอใบหน้าของแม่คเคี้ยวพอดี

แม่คเคี้ยว รู้สึกขยะแขยงตัวเองอยู่เหมือนกัน เพราะสิ่งที่เธอทำ มันเป็นพิธีกรรมแบบเดียวกับ พวก แม่คค้ำ แต่เมื่อมองรูปปั้นของลอร์ดแคร์ริกแล้ว ความโกรธแค้นก็บังเกิดขึ้น เป็นแรงผลักดัน ให้เธอ จำต้องทำพิธีกรรมบ้าๆ บอๆ นี้ต่อไป ... ขณะทำพิธี มีภูติเฝ้าพันธุ์ต่างๆ มามุงดู คือ ผีปอบ ผีกะหัง และ ผีตาโชน กำลังถกเถียงกัน ในสิ่งที่แม่คเคี้ยวทำ

ขณะที่ สมหมาย กำลังเพลิดเพลิด กับการดูตำนาน เรื่องราวของแม่คคองตา พ่อมด ปีสากแวมไพร์ มนุษย์หมาป่า ก็มีคนร้าย มาแอบล้วงกระเป๋าเงินของตน แล้ววิ่งหนีไป สมหมาย วิ่งไล่ตาม ลัดเลาะ ไปทางตึกที่แม่คเคี้ยว กำลังทำพิธีอยู่

**SUPERIMPOST:** บทที่ ๔ พลังเพี้ยน เอียนจันฮ้วน

แม่คเคี้ยว กำลังร้ายเวทมนต์ พวกภูติที่มามุงดู ต่างถกเถียงกันไม่หยุด โดยเฉพาะผีกะหัง กับ ผีตา โชน ได้เถียงกันหนักถึงขั้นลงไม้ลงมือ ส่งเสียงรบกวนสมาธิของแม่คเคี้ยว ซึ่งกำลังส่งพลัง บางอย่างไปที่รูปปั้น ของลอร์ดแคร์ริก ประกายแสงไฟแลบแปรปรวนไปทั่วห้อง และไหลไปรวมกันที่ ลูกแก้ว เสียงรบกวนสร้างความสับสน ในการท่องมนต์ของแม่คเคี้ยว เวลาเดียวกันกับ สมหมาย วิ่งพรวดพราดเข้ามาในพิธี ถูกพลังไฟแลบของมนต์เพี้ยน พุ่งออกจากลูกแก้ว เกิดแสงสว่างวาบ กระจกแตกกระจาย รูปปั้นตุ๊กตาลอร์ดแคร์ริก หล่นแตกกระจาย ร่างของสมหมาย เริ่มเปลี่ยนไป ฮ้วน ขึ้น ฮ้วนขึ้น แม่คเคี้ยว ไม่สามารถหยุดมนต์ดำนันได้ รู้สึกตกใจมาก ในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ใน ที่สุด สมหมายก็กลายเป็น หนูร่างฮ้วน คุ้ยหนู สมหมาย ก็ตกใจเช่นกัน ที่ตนพรวดพราดเข้าไปที่

นั่น โดยไม่รู้ว่ นั่นคือการทำลายพิธีของแม่ต และเขาเองก็โดนมนต์เพี้ยนๆ เข้าไปแล้วโดยไม่รู้ตัว สมหมายจึงออกไป โดยไม่รู้ตัวว่าร่างของตนได้เปลี่ยนไป ทิ้งให้แม่ตแฉ้ว ตกใจตาค้าง ทำอะไรไม่ถูก แม่ตแฉ้ว เสียใจ ธิบเอากระจกพิเศษ ออกมา ร่ายเวทมนต์สองดู เธอรู้สึกตกใจมาก ที่เห็นหนุ่ม สมหมาย กลายเป็นคนร่างอ้วน เธอเริ่มมองเห็นปัญหาใหญ่ ที่จะเกิดกับหนุ่มผู้นี้ ก็ยิ่งเศร้าใจหนักขึ้น สมหมาย เดินคอคตก กลับหอพัก ยังนับว่าโชคดี ที่ตอนนั้นไม่มีใครเห็น หลังจากไขกุญแจเข้าห้องพัก แล้ว สมหมาย นั่งเศร้าเสียตายนที่ถูกรังราวไป บัตรประจำตัวก็หายไปด้วย ไม่มีหลักฐานอะไร ที่จะบ่งบอกความเป็นตัวตนของเขาเลย

วันรุ่งขึ้น แม่ตต้องตา โทรมาถาม ผลของการใช้มนต์สาป เมื่อรู้ว่าแม่ตแฉ้ว ทำผิดพลาด เท่ากับ ว่า แม่ตแฉ้ว ก็ทำผิดกฎของสภาจักรวาลพ่อมดแม่ต เหมือนกัน แม้ว่าจะเป็นการผิดไม่รุนแรง ก็ตาม และเธอรู้ดีว่า แม่ตแฉ้ว เป็นมคใจอ่อน และซี้ซลลาด แม่ตต้องตา จึงรู้ว่าถ้าแม่ตแฉ้วเอา เรื่องของเธอไปฟ้องสภา เธอก็จะฟ้องสภาเหมือนกัน สร้างความหวาดกลัวให้แก่แม่ตแฉ้ว

แม่ตแฉ้ว ร้องไห้ลำนึกผิดอยู่ตามลำพัง และรู้สึกสงสาร หนุ่มสมหมายขึ้นมาทันที เธอคิดว่า เมื่อทำ ผิดพลาด เธอจะต้องหาวิธีแก้ไขให้ได้ คราวที่แล้วเธอก็ทำพลาด สาปคนดีๆ ให้เป็นหนู เป็นแมว แต่ นั้นเกิดจากความเข้าใจผิด สภาคงจะไม่เอาโทษเธอ แต่ครั้งนี้ เธอตั้งใจทำเพราะความผูกพยาบาท ซึ่ง ถือเป็นความผิดเบื้องต้น ซ้ำยังทำพลาด สร้างความเดือดร้อนแก่มนุษย์ ทำให้น้ำหนักของความผิด เพิ่มเป็นสองเท่า สิ่งทีแม่ตแฉ้วกลัวที่สุด คือ ความแก่ เธอไม่อยากเป็นแม่ตแก่ เธอร้องไห้รำพัน กับตัวเอง คุนำสงสาร มาคิดดูอีกที ถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้ แม่ตแฉ้ว ก็คงลืมลอร์ดแต่รักไม่ได้ แต่ ตอนนี แม่ตแฉ้ว ทำใจได้แล้ว เธอรำพึงรำพันกับตัวเองว่า ความรักก็ทำให้หมดตาบอด ได้เหมือนกัน

เรื่องุ่นววย ก็เกิดขึ้นกับสมหมาย อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ... วันรุ่งขึ้น เจ้าของหอพัก จำเขาไม่ได้ หา ว่าเป็นคนอื่น สวมรอยมาอาศัยนอน ที่ห้องของสมหมาย แม้เขาจะยืนยันว่า ตัวเขาเองนี่แหละ คือ สมหมาย ตัวจริง เสียจริง เขามองที่กระจก ก็ยังเห็นว่าเขาก็คือ สมหมาย คนเดิม โชคดีที่เจ้าของ หอพักไม่เอาเรื่อง ปล่อยให้เป็นที่ของเจ้าของห้อง จัดการกับเพื่อนเพี้ยนๆ คนนี้ด้วยตนเอง

วันถัดมา สมหมาย ต้องการไปหาเพื่อน ที่มหาวิทยาลัย ตอนเขาแต่งตัว เขารู้สึกว่าเสื้อผ้ามันคับแน่น อึดอัด ทั้งๆ ที่ก็ดูปกติดีทุกอย่าง พอเดินผ่านประตูรั้วมหาวิทยาลัย ไม่ว่าเขาจะเดินไปทางไหน ทุกคน ต่างมองเขา ด้วยสายตาแปลกๆ บางคนหัวเราะใส่เขา พวกสาวๆ แอบกระซิบกัน และมองเขาหัว จรดเท้า แล้วยิ้มขำ เห็นเป็นตลกรถ สมหมาย ไปหา เนติ ซึ่งเป็นเพื่อนคนหนึ่ง ที่ห้องสมุด เจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์ มองดูเขาด้วยสายตาแปลกๆ และคอยจับจ้องเขา โชคดีที่เขาแต่งกายนักเรียน จึงไม่ ต้องขออนุญาต เขาเป็นฝ่ายตกทหาย เนติก่อน แต่เนติ ไม่รู้จัก หว่าทักคนผิด แม้เขาจะยืนยัน

อย่างไร เนติก็ไม่เชื่อ เขาโกรธและต่อว่าเพื่อน จนเสียงดัง เพื่อนๆ นักศึกษาคนอื่นๆ ก็พากันมารุมล้อม เสียงเอะอะ ทำให้บรรณารักษ์ ต้องเชิญทุกคนออกไปข้างนอก

ที่ได้ร่วมมือใหญ่ พวกเขายังเถียงกันต่อ เพราะสมหมาย อยากรู้เหตุผลเหมือนกัน ว่าทำไมเพื่อนๆ จึงทำกับเขาอย่างนั้น ยิ่งพูดมาก พวกเพื่อนๆ ก็พากันมาห้อมล้อมมากขึ้น บางคนก็หัวเราะ บางคนก็แปลกใจ ที่ให้เขาทายเกี่ยวกับ สิ่งที่เหมาะสมชอบ แต่พวกเขาก็ยังไม่เชื่อ

มินท์ ฉาย่า หญิง และ โธ่ นักศึกษาสาว ทั้งสี่คน เดินผ่านมา เห็นกลุ่มนักศึกษา ทั้งชายและหญิง รุมล้อม เป็นกลุ่ม มีเสียงเอะอะ ได้เถียง หัวเราะ ก็สงสัย คิดจะเดินเข้าไปดู แต่เพื่อนสาวทั้งสามคนห้ามไว้ เพราะเป็นเรื่องไร้สาระ ที่จะต้องไปยุ่งคุณอันวณัฐนุ้ย พวกเธอ จึงพากันเดินหลักไปทางอื่น

นกชัย เป็นเพื่อนสนิทของ สมหมาย เขาเป็นคนสุดท้าย ที่เข้ามาในกลุ่ม เขารู้สึกสงสารชายผู้นี้ เขาจะต้องพิสูจน์ความเป็นตัวตนที่แท้จริง เขาพาสมาหมาย ไปในที่ลับตาคน พิจารณาเค้าหน้า ความสูง บุคลิกท่าทาง สอบถามเรื่องส่วนตัว ขอคู่มือหลักฐานอื่น ที่พอจะยืนยันตัวตนที่แท้จริงได้เท่าที่มี ในที่สุดนกชัย ก็เชื่อว่าชายร่างอันวณัฐนุ้ย คือ สมหมาย เพื่อนรัก เขาจึงบอกความจริง แก่สมหมายไปว่า ร่างกายของเขาได้เปลี่ยนไปแล้ว แต่เขาไม่เชื่อ และยืนยันว่า เขายังคงเหมือนเดิมทุกประการ เขาทำท่าจะโกรธนกชัย แต่ยังคงคิดว่า มีเพื่อนคนนี้นคนเดียวที่เขาไว้ใจ และเชื่อว่าเขาคือสมหมาย และสามารถยืนยันตัวตนของเขาได้ เขาจึงระงับความโกรธไว้ได้ นกชัย พาสมาหมาย ไปส่องกระจกดูตัวเอง แต่ก็ไร้ผล สมหมาย ก็ยังคงมองเห็นว่า เขาก็ยังหล่อเหมือนเดิม แม้นกชัย จะยืนยันว่าเขาเป็นคนอันวณัฐนุ้ย คุณตลก กระจกไม่ได้ช่วยอะไรเลย

### **SUPERIMPOST :** บทที่ ๕ มนต์ร้ายป้ายสี

ที่สนามบิน – หลังจากเครื่องบินโดยสารลำหนึ่ง ล้อแตะพื้น และวิ่งมาหยุดที่ลานรันเวย์ มีชายหนุ่มรูปหล่อผู้หนึ่ง กำลังเดินลงจากเครื่อง พร้อมกับสาวๆ ติดตามสองคน เขาโทรคุยกับพ่อ เขาชื่อ ณัฐ หรือ ณัฐพงษ์ เป็นลูกชายคนเดียว ของ คุณคำเกิงชัย เขาทำเซอร์ไพรพ่ด้วยการ เดินทางกลับเมืองไทย ก่อนกำหนด หลังจากเรียนจบแล้ว พร้อมด้วยสาวๆ ห้อมล้อมเขาถึงสองคน

เมื่อไปถึงบ้าน คุณคำเกิงชัย ผู้เป็นพ่อ และคุณณัฐสา ผู้เป็นแม่ พากันยินดี ออกมาต้อนรับลูกชาย หลังพูดจา ถามไถ่เรื่องราว เกี่ยวกับลูกชายจนพอใจแล้ว ณัฐ ขอตัวไปเก็บข้าวของ ขณะเดินขึ้นไปชั้นบน เขามองดูรูปถ่าย ที่ผนังห้องโถง เป็นรูปของพ่อ ยืนเคียงคู่กับ นายห้างหัว

ที่บ้านของ นายห้างหัว - ช่วงอาหารค่ำ ทุกคนอยู่พร้อมหน้า ภรรยา ลูกสาว ลูกชาย และคุณเบญจา นายห้างเปรยกับทุกคนว่า ช่วงนี้ธุรกิจกำลังดำเนินไปด้วยดี ลูกค้าก็เยอะขึ้น นายห้างบอกให้มินท์ ตั้งใจเรียน รับผิดชอบไว้ๆ จะได้ออกมาช่วยเตี้ยทำงาน และก็ขอให้แก้ไขนิสัยที่อ่อนลงเสียด้วย แล้วก็สั่งสอน หมิง ลูกชายว่าให้ลดนิสัยขี้เล่นลงเสียบ้าง จะพูดจาอะไร ก็ให้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ และตั้งใจเรียน ทำตัวดีๆ นายห้างหัว ยังมีอารมณ์ขันอีกว่า เห็นว่า ลูกทำตัวไม่เหมาะสม ทรัพย์สินสมบัติที่มีทั้งหมด จะยกให้พวกขอทาน

นายห้างจะไม่ให้ลูกอยู่ว่างเฉยๆ ทุกคนจะต้องมีงานให้รับผิดชอบ หลังเลิกเรียน หรือว่างจากการเรียน หมิง ไปอยู่ที่โรงงานกับคุณเบญจา หรือไม่ก็ไปอยู่กับเตี้ย ที่ห้างทอง เพื่อช่วยงานและเรียนรู้งานไปด้วย ส่วน มินท์ ชอบที่จะช่วยงานของแม่ ที่โซว์รูมมากกว่า นายห้างหัว จะให้ลูกสาวขับรถเอง เวลาไปไหนมาไหน อย่าใช้งาน นายจรรย์ให้มาก เพราะแคร์ใช้ติดตามนายห้างหัว กิจงานหนักพอควรแล้ว

ตอนหนึ่ง คุณเบญจา เธอยังอยากได้คนมาช่วยงานเพิ่ม นายห้าง ก็ไม่ว่าอะไร ก็หามาได้เลย แล้วแต่คุณเบญจาจะเห็นสมควร

แม่มดแฉ้ว ขอลาพักร้อน เพื่อใช้เวลาทั้งหมด ไปแก้ไขสิ่งที่ตนเองทำผิดพลาด เธอเข้าห้องสมุด สืบค้นในอินเทอร์เน็ต เพื่อหาวิธีแก้มันต์เพี้ยน โทรไปปรึกษาแม่มดลิลลี่ ที่อเมริกา ก็ไม่ได้ผล และทุกวัน ก็จะถูกเหน็บแถมจากแม่มดต้องตาอยู่เสมอ ว่าเป็นแม่มดไร้น้ำยา เธอยังแนะนำอีกว่า ถ้าอยากรู้วิธี ทำไม่ไม่ปรึกษา พวกสภาแม่มดค่าละ เพราะมันต์ค่า ต้องแก้ด้วยมันต์ค่า แต่แม่มดแฉ้ว ตัดสินใจแล้วว่า ต่อไปนี้ เธอจะไม่เกี่ยวข้องกับมันต์ค่าอีกต่อไป มันสร้างความสะดวกซ้อน ให้แก่ตัวเธอเอง และมนุษย์ เธอรู้สึกเสียใจ ที่เชื่อแม่มดที่นิสัยไม่ดีอย่างแม่มดต้องตา เธอคิดว่า การทำดีอาจจะแก้ไขความผิดพลาดได้สักวัน

แม่มดแฉ้ว ตามประกบพิเศษว่า ชีวิตของหนุ่มสมหมาย ตอนนี้เป็นอย่างไร ประจกพิเศษตอบด้วยภาพว่า เขามีความทุกข์อย่างหนัก ทั้งเรื่องที่พักอาศัย เพื่อนที่มหาวิทยาลัย อาจารย์ที่สอนเขา และที่เขาเป็นทุกข์กังวลมากที่สุดคือ พ่อแม่ของเขาจะปฏิเสธเขา เหมือนพวกเพื่อนอีกหรือไม่

แม่มดแฉ้ว กลับมานั่งทบทวน ตั้งแต่เริ่มพิธี ต้นเหตุเกิดที่ไหน ต้องไปสืบหาต้นตอที่นั่น แม่มดแฉ้ว กลับไปที่ห้องโถงทำพิธี ขณะนี้ยังเหลือเศษซากของ เทียนไข กระຈก รูปปั้นของลอร์ดแดร็ก ที่หล่นแตกกระจาย ไข่มนต์เรียก ผีกะหัง กับ ผีตาโชน แล้วอ้อนวอนขอร้อง ให้ช่วยแก้มันต์เพี้ยนนั้น ผีทั้งสองใจอ่อน ผีกะหัง จอมขี้เกียจ ชอบเหาะไปไหนมาไหน บนผิวน้ำ ผีตาโชน จอมลามก นึกถึงน้ำ คนละความหมายกัน จึงได้เถียงกันขึ้นมาอีก จนแม่มดแฉ้ว บอกให้หยุด และคิดขึ้นมาได้ว่า น้ำ น้ำคือ

วิธีที่จะช่วยแก้ความผิดพลาดได้ ชั้นแรกคือ ต้องทำให้หนุ่มสมหมาย เห็นตัวตนที่แท้จริง ครั้นจะเอา  
กระจกวิเศษให้เขาส่องดู แต่ก็ทำไม่ได้ เพราะเป็นของวิเศษสำหรับแม่มด จะเปิดเผยให้มนุษย์รู้ไม่ได้  
เธอจะต้องใช้น้ำแทนกระจก และเมื่อหนุ่มสมหมาย รู้สถานะที่แท้จริงของตัวเอง ก็จะเข้าสู่  
กระบวนการขั้นที่สอง ต่อไป แม่มดแฉ้ว แสดงความดีใจและขอบคุณผิเกะหัง และผิตาโชน

ที่มหาวิทยาลัย – วันลงทะเบียนวิชาเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา กำลังรับลงทะเบียนนักศึกษา ภาพ  
เหตุการณ์นี้ อยู่ในสายตาของ แม่มดต้องตา และแม่มดแฉ้ว ผ่านกระจกวิเศษ แม่มดต้องตา ต้องการ  
แก้งแม่มดแฉ้ว ให้สนุก แม่มดต้องตา ส่งพลังจิตไปยังเจ้าหน้าที่ ที่รับลงทะเบียน ให้ขอตรวจสอบ  
ตัวตนที่แท้จริงของสมหมาย เช่น ขอคุบัตระประจำตัว แม่มดแฉ้ว รู้ทัน ก็เฟ่งจิต คลายมนต์ของแม่มด  
ต้องตา แต่แม่มดต้องตา ก็ไม่ละความพยายาม ส่งพลังจิตไปอีก แม่มดแฉ้ว ก็เฟ่งจิตตอบโต้ มนต์  
ของแม่มดทั้งสอง สร้างความโกลาหลให้แก่เจ้าหน้าที่คนนั้น ประเดี้ยวอนุญาต ประเดี้ยวไม่อนุญาต  
จนดูเป็นเรื่องลับสนุ่นวน

ในที่สุด แม่มดแฉ้ว ก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ เท่ากับเป็นการซ้ำเติม โชคชะตาของสมหมายอีกครั้ง สมหมาย  
ต้องถูกพักการเรียนไป เพราะไม่มีใครเชื่อว่า เขาคือ นายสมหมาย ศรีภูมิโนวรัฐ นักศึกษาคณะ  
นิติศาสตร์ ไม่มีบัตรนักศึกษา บัตรประชาชนก็หายไป

ที่โรงงาน ของนายห้างหัว – นายห้าง กำลังติดตามงาน และปรึกษาหารือกับ เบญจา คุณดำเกิงชัย  
มีธุระผ่านมา จึงแวะมาคุยกับนายห้าง การสนทนาเป็นไปด้วยดี นายห้าง เข้าเหยี่ยว ถ้าจะมาร่วม  
หุ้นส่วนในธุรกิจด้วย ดำเกิงชัย จะว่าอย่างไร ดำเกิงชัย หัวเราะและว่า ขอเป็นหุ้นส่วนเครือข่าย  
ดีกว่า และบอกด้วยว่า ตอนนี้ ณิชู ลูกชาย เรียนจบและกลับจากเมืองนอกแล้ว

ตอนค่ำ ณิชู ชวน นนท์ และ บังปอนด์ ออกไปเที่ยวในผับชื่อดังแห่งหนึ่ง กินดื่ม ง่าย มีผู้หญิงเคียง  
ข้าง เหมือนเดิม คนที่อยู่ใกล้ที่สุดและนิ้วเมียไม่ห่าง เธอชื่อ แนน

**SUPERIMPOST:** บทที่ ๖ ทอดสะพานรัก

แม่มดต้องตา ประพตติตวลล้าลึกลู่อาณาจักรมนต์ดำเข้าไปทุกขณะ เธอรับเชิญเข้าร่วมประชุมกับ  
สภาพอมดแม่มดดำ และพอมดนิลกาล ที่ชอบในความสามารถของเธอ และพร้อมจะสนับสนุนใน  
ทุกๆ ด้าน หากเสนอตัวเข้ามาเป็นสมาชิกของสภามนต์ดำ แม่มดต้องตา คิดการณ์ใหญ่ ใฝ่ฝันจะเป็น  
ราชินีแห่งมนต์ดำให้ได้ แต่ในเบื้องตันเธอตั้งเงื่อนไขว่า จะยังไม่เป็นสมาชิกสภามนต์ดำ แต่จะทำตัว  
เป็นสายลับ ความเคลือบไหวของสภาจักรวาลให้ ที่จริงเธอก็ไม่ยากแก่เหมือน แม่มดดำทุกคน ที่  
เธอคบหาสมาคมด้วยนี้ พอมดนิลกาล ฟังพอใจ แม่มดต้องตาเป็นพิเศษ อย่างมีเลศนัย เธอจึงเสนอ

ข้อต่อรองว่า ถ้าจะนำความลับออกนอกสภาจักรวาล จำเป็นต้องใช้มนต์แฝงตัว พ่อมนต์กลาง รู้ถึงข้อจำกัดนี้ดี จึงมีคำสั่งอนุญาตเฉพาะกิจ ให้แม่มดต้องตา ไปเรียนวิชามนต์สะกด และแปลงร่างที่มหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด ที่ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และน่าเชื่อถือ ว่าเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์คำอันลึกลับ ของพวก อีออค

แม่มดแก้ว มาพิจารณาคูว่า อุปสรรคของเธอในเวลานี้ คือ แม่มดต้องตา คอยขัดขวางงานของเธออยู่ตลอดเวลา เวทมนต์ของเธอยังไม่เข้มแข็ง คู่กับมนต์ของแม่มดต้องตาไม่ได้ ถ้าคิดจะช่วย หนุ่มสมหมายให้กลับคืนเหมือนเดิม เธอจะต้องไปเรียนมนต์สลักร่าง โดยเร็วจะรอช้าไม่ได้ ตอนนี้ เธอจำเป็นต้องปล่อยวาง ให้สมหมายเผชิญกับปัญหาไปก่อน รอจนกว่าเธอเรียนสำเร็จ แล้วจะกลับมาช่วยในภายหลัง

แม่มดแก้ว จึงติดต่อกับแม่มดคลิลลี่ ที่ชิปปซีเคอร์ สหรัฐอเมริกา ให้ติดต่อกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สาขามนต์สลักร่าง เพื่อขอเรียนหลักสูตรระยะสั้น โดยเธอต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง เป็นเงินจำนวนไม่น้อย แต่เธอก็ยอม ก่อนเดินทางไป เธอก็ยังเป็นห่วงสมหมาย หวังว่าแผนการ ที่เธอวางไว้ จะทำให้ สมหมายรู้ตัวตนที่แท้จริง และ เมื่อว่าเขาจะติดต่อกับเธอ ในระหว่างที่เธอไม่อยู่ แม่มดแก้ว ได้เขียนข้อความ ติดไว้ที่ประตูของห้องโถง ที่เธอไปทำพิธีสาป ในวันนั้น แล้ววางมนต์ให้กระต่ายแผ่นนั้นหายไป เพื่อป้องกันคนอื่นมาเห็นแล้วฉีกทำลาย หรือคว่ำมันไป รอจนกว่าสมหมายผ่านมา กระต่ายแผ่นนั้นจึงจะปรากฏ

มินท์ ทะนงตัวว่าเป็นลูกสาวนายห้าง ทั้งสวย ทั้งฐานะร่ำรวย ชอบเอาแต่ใจตัว นายห้างหัว กลัวลูกจะเสียนิสัย จึงมอบหมายงานดูแลบัญชี ในห้างทอง เพิ่มเติมจากที่ไปช่วยแม่ ที่โซว์รัม และอีกอย่าง จะได้อยู่ในสายตา แต่ไม่ค่อยได้ผล มินท์มักจะมีข้ออ้าง ออกไปกับ ญาญา หมิง และ โธ่ ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทและเป็นสาวไฮโซ ลูกคนรวย เหมือนๆ กัน พวกเขาชอบทำทนายตามประสาวัยรุ่น แต่มินท์มีข้อดีประจำตัวอยู่อย่างหนึ่ง ที่นายห้างและคุณมนตรี ไวใจได้ คือเป็นเด็กเรียนดี

วันหยุดเทศกาล เพื่อนสาวสามคน ของมินท์ มาขออนุญาต คุณมนตรี พาลูกสาวไปเปิดหูเปิดตา เลี้ยงฉลองเกรดหลังรัฐสอบไพนอด คุณมนตรีก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่า ลูกสาวสอบได้คะแนน ระดับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เธอจึงยอมอนุญาตให้ลูกสาวไปกับเพื่อนๆ และอนุญาตให้เอารถคนใหม่ไป เพราะคันใหญ่กว่ารถของญาญา

เมื่อทุกคนพร้อม มินท์ ขับรถออกไป เทียวสนุก ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ระหว่างจอดรถ บังเอิญสวนกับรถของ ฌีซูและเพื่อน (นนท์ ปังปอนด์) ซึ่งกำลังขับออกมา ฌีซู มองเห็น มินท์ รู้สึกพอใจ



มินท์ ขึ้นมาทันที จึงชะลอและหยุดรถ สบตากับมินท์ ในขณะที่มีสาวชื่อ แนน แนบข้าง แต่มินท์ ไม่สนใจ รีบขับรถออกไป

มินท์ กับเพื่อนๆ พวกกันไปทำทนายความกล้า ในถ้ำผีสิง ของสวนสนุกแห่งหนึ่ง เพิ่งเปิดใหม่ ภายในติดตั้งอุปกรณ์ไฮเทค เต็มไปด้วยเอฟเฟคใหม่ๆ จากต่างประเทศ หลังออกมาจากถ้ำผีสิงแล้ว ก็นั่งพักกินอาหารที่ริมสระน้ำ มินท์ มองออกไปที่ หนุ่มร่างอ้วนผู้หนึ่ง (สมหมาย) เขากำลังเดินผ่านเธอไป แต่เมื่อเธอสังเกตเห็นเงาของเขาที่ผิวน้ำ เจ้านักลับเป็นชายหนุ่มรูปงาม มินท์ จับจ้องเขาสลับกันไปมาระหว่างตัวเขา กับเงาที่ผิวน้ำ ฉวย่า และ หญิง สังเกตเห็นกิริยาของ มินท์ เข้าแหย่เธอว่า สงสัยว่าเพื่อนคงชอบเนื้อ ไม่ชอบกระดูก (ชอบคนอ้วน ไม่ชอบคนผอม)

ที่ถนน - สมหมาย เดินคอตกผิดหวังในชีวิต กำลังจะกลับหอพัก เขาโทรศัพท์คุยกับ นกชัย ว่าระหว่างที่ยังไม่มีอะไรทำ เขาไปสมัครงาน ที่แผนกถ้ำผีสิง ของสวนสนุกเปิดใหม่แห่งหนึ่ง แต่เขาไม่รับ นกชัย พุดปลอบลใจเพื่อน ระหว่างนั้น ฌัสกับบิงปอนด์ กำลังนั่งรถเปิดประทุนรับลม ขับผ่านมา บิงปอนด์ นึกสนุกอยากล้อคนอ้วนเล่น บอกให้ฌัสลดความเร็วของรถลง ซ้ำๆ เข้าไปใกล้ๆ สมหมาย แกล้งยื่นมือปิดโทรศัพท์ ที่อยู่ในมือของเขา หลุดตกลงพื้น สมหมาย ตะโกนต่อว่าพวกคนพาลเถร เพื่อนอีกสองคน ไม่พอใจ บอกให้ ฌัส หยุดรถ และลงจากรถ เดินตรงไปจะเอาเรื่อง สมหมาย แต่ฌัสเห็นว่า เป็นคนอ้วนไม่มีราคา จึงไม่ยอมมีเรื่องด้วย

### **SUPERIMPOST:** บทที่ ๗ สองคน สับสนร่าง

บ้านที่ต่างจังหวัด - รุ่งเช้าของวันหนึ่ง สมมุง เป็นห่วงพี่ชาย ที่ไม่ติดต่อกับทางบ้านมาเป็นเดือนแล้ว จึงบอกพ่อกับแม่ว่า จะเดินทางเข้ากรุงเทพ ไปพบพี่ชายที่หอพัก เมื่อสมมุงไปถึงหอพัก เจ้าของหอ เข้าใจผิดคิดว่า สมหมายกลับมาแล้ว และบอกว่า ซ้างในมีเพื่อนร่างอ้วน มาอาศัยอยู่ในห้องแทนหลายสัปดาห์แล้ว จัดการคุยกันเองว่าจะอยู่อย่างไร จ่ายค่าหอพักกันอย่างไร สมมุง รู้สึกงุนงง กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่เจ้าของหอรีบพุดรีบไป ไม่สามารถสอบถามอธิบายอะไรได้ พอเปิดประตูเข้าไปในห้อง เขาก็ต้องตกใจ เพราะในห้องมีหนุ่มร่างอ้วนอยู่ในห้องจริงๆ พร้อมกับเพื่อนคนหนึ่ง นกชัย แนะนำตนเอง และอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับสมหมาย ให้ สมมุงฟัง จนกระทั่งสมมุงเชื่อ แต่กว่าจะทำความเข้าใจกันได้ ก็ใช้เวลาพิสูจน์กันนานพอสมควร เมื่อเห็นว่าสมมุง ยอมรับและเข้าใจได้แล้ว สมหมาย ต้องการให้ปิดบังเรื่องต่างๆ ไว้ อย่าให้พ่อกับแม่รู้ เขาจะหาทางแก้ไขปัญหาเอง

คำวันนั้น สองพี่น้องปรึกษากัน ถึงที่มาของปัญหา และเริ่มต้นหาร่องรอย สมหมาย กับ น้องชาย ไปที่ตึกร้าง ในสถานที่ที่แม่คแฉ้วทำพิธี ตอนแรกที่สมหมาย วังพรวดพรากเข้ามาในห้องนี้ เหมือน

หลุดเข้าไปในความฝัน เขารู้สึกงุนงง หูอื้อ ไม่ได้ยินเสียงอะไร แม้กระทั่งเสียงแก้วแตก หรือตุ๊กตา หล่นแตก หน้ามืด มองเห็นดวงๆ ว่าเหมือนมีใครสักคนอยู่ในห้องนี้ แต่จำไม่ได้ ภาพมันสับสนไปหมด แต่เมื่อเวลาผ่านไป เหมือนเขาถูกถีบออกไปจากห้องนี้ สติก็กลับคืนมาเหมือนเดิม น้องชายถามว่า ตั้งแต่นั้น รู้ตัวบ้างหรือไม่ว่า ตัวเองเปลี่ยนไป สมหมายปฏิเสธว่า ตัวเขาไม่เปลี่ยน แต่ทำไมทุกคนหาว่าเขาเป็นคนอ้วนตุ้ะตุ้ะ

สมหมาย เดินสำรวจไปที่หัวห้อง ไม่พบร่องรอยอะไรที่น่าสนใจเลย แต่เมื่อไปถึงที่ประตู เขาถึงกับผงะถอย เหมือนคนถูกผีหลอก แผ่นกระดาษแผ่นหนึ่ง ค่อยๆ ปรากฏขึ้นที่บานประตู เขายื่นมือไปหยิบเอามันมา เขาเรียกน้องชายให้มาดู ข้อความในกระดาษ ค่อยๆ ปรากฏขึ้น เขียนด้วยลายมือว่า “จงมองลงไปที่ยาน้ำ แล้วจะเห็นตัวตนที่แท้จริง”

สองพี่น้อง รีบกลับมาหอบหิ้ว เข้าไปในห้องน้ำ ตักน้ำใส่ถาดใบใหญ่ ส่งดู ทุกอย่างก็เป็นจริงตามนั้น สมหมาย เพิ่งจะยอมรับตัวเองว่า บัดนี้ ร่างของเขาได้เปลี่ยนไปจริงๆ น้องชายพูดให้กำลังใจว่า ร่างกายไม่ใช่สาระสำคัญ คุณค่าของคนอยู่ที่จิตใจที่ตั้งงาม สมหมาย คลายความทุกข์ใจลงไปได้บ้าง เขาบอกให้น้องชายกลับไปบ้านก่อน และห้ามบอกพ่อกับแม่เรื่องนี้เด็ดขาด เขาไม่ต้องการให้พ่อกับแม่ หรือคนในหมู่บ้าน เห็นเขาในสภาพนี้ ในเมื่อเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขา มันเหมือนมีเวทมนต์บางอย่าง ทำกับเขา เขาคิดว่า มันจะต้องมีหนทางแก้ไข เรื่องประหลาดพวกนี้ มันต้องแก้ไขด้วยวิธีการที่แปลกประหลาดเช่นกัน เขาจะพยายามหาทางแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้ สมมุ่ง หยิบเอาเงินจากกระเป๋าให้พี่ชายไว้เป็นค่าหอบหิ้ว สมหมาย บอกกับน้องชายว่า เขาจะพยายามหางานทำไปพลางก่อน ในระหว่างที่แก้ปัญหาให้กับตัวเอง

ก่อนจะให้น้องชายกลับไปบ้าน สมหมาย ถือโอกาสใช้ให้เขา ไปที่มหาวิทยาลัย เพื่อยื่นคำร้อง ขอหยุดพักการเรียนไปหนึ่งเทอม สมมุ่ง ไปที่มหาวิทยาลัย พวกเพื่อนๆ ต่างพากันทักทาย เพราะคิดว่าสมหมาย กลับมาแล้ว เนติ เข้ามาเล่าเกี่ยวกับหนุ่มบ๊องคนหนึ่ง มาสวมรอยเป็นสมหมาย สมมุ่งพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ให้กับพี่ชาย โดยสวมรอยเป็นสมหมาย แต่ก็ทำอะไรไม่ถูกต้องทั้งหมด จนเพื่อนกระเซ้าว่า ตั้งแต่หายหน้าไป กลับมาก็มีอาการไม่ปกติ สมมุ่ง รีบขอตัวไปทำธุระก่อน งานแรก คือไปขอทำบัณฑิตศึกษาใหม่ จากนั้น ก็ไปยื่นคำร้องขอพักการเรียนให้พี่ชาย จนสำเร็จ ก่อนกลับหอบหิ้ว เขาประสานสายตากับ มินท์ สมมุ่งสังเกตชัดเจนว่า มินท์ ส่งรอยยิ้มเล่นหาให้เขา และเขาก็ยิ้มตอบ มินท์ บอกกับ ฉาย่าว่า เธอเคยพบผู้ชายคนหนึ่งที่โหนกหักแห่ง ทัศนิตนั้น ภาพในสมองของเธอ ก็ปรากฏขึ้น เขาคือเงาของผู้ชายร่างอ้วน ที่ข้างสระน้ำในสวนสนุก แต่เธอไม่กล้าบอกเพื่อนๆ

**SUPERIMPOST:** บทที่ ๘ ความรัก ความดี ไม่ได้อยู่ที่เรือนร่าง

วันรุ่งขึ้น สมหมาย ไปสมัครงาน ที่แผนกบุคคล ที่โรงงานของนายห้างหัว เบญจา พิจารณาคุณสมบัติ เขาแล้ว ก็พอใจ รับไว้ทำงาน อยู่แผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักร สมหมาย เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดี ชยัน และมีน้ำใจ ช่วยงานอื่นๆ นอกเหนือจากงานในหน้าที่ เพียงสองสัปดาห์ เบญจา มองเห็นแววจลลิต และ ความซื่อสัตย์ของเขา จึงย้ายให้ไปช่วยแผนกบัญชี

ที่โต๊ะอาหารค่ำ เบญจา รายงานให้นายห้างทราบว่า เธอรับคนงานใหม่เข้ามาแล้ว นิสัยดี ชยัน น่าจะไว้ใจได้ ตอนนี้อยู่ระหว่างทดสอบ เรื่องความซื่อสัตย์ เขาเป็นหนุ่มหน้าตาดี มินท์ ถามว่าเป็นใคร ไว้ใจได้จริงหรือ นายห้างบอกว่า ถ้าอยากรู้จักไปดูเอง เบญจาพูดเสริมว่า อีกหน่อยถ้าดีจริง จะพามาให้นายห้างและครอบครัวรู้จัก

เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกลางดึก คำเกิงชัย ต้องรีบตื่น และไปที่สถานีตำรวจ เมื่อไปถึง เขาต้องไปประกันตัว เขาถูกชายกลับบ้าน เพราะเขาถูกตำรวจจับในข้อหา ขับรถแข่งในที่สาธารณะ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ส่งเสียงรบกวนชาวบ้าน

รุ่งเช้า นิสัย ถูกพ่ออบรมขนาดหนัก เรื่องความประพฤติ ขอให้ทำตัวให้ดี ถ้ายังมีเรื่องถึงโรงพักอีก พ่อจะรีบรถให้ไปใช้รถคันอื่น และบอกว่า นิสัย โตแล้ว อนาคตจะให้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้แทน ต่อจากพ่อ แต่นิสัยไม่สนใจคำพูดของพ่อ คำเกิงชัย ปรีक्षाกับ นิสัย ผู้เป็นภรรยาว่า สมควรจะให้เขามีครอบครัวได้แล้ว จะได้เลือกนิสัยเจ้าชู้ เกเรเสียที แต่นิสัยไม่เห็นด้วย เรื่องจะให้ลูกมีคู่ครองในตอนนี้

สมหมาย ทำงานได้ครบเดือน เบญจา พึงพอใจมาก ให้คะแนนความรับผิดชอบเต็มร้อย จลลิต สุขุม รู้จักพูด จึงพามาให้ นายห้างรู้จักถึงที่บ้าน ตอนอาหารค่ำวันหนึ่ง มินท์ รู้สึกประหลาดใจ ที่หนุ่มอ้วนผู้นี้ มาทำงานอยู่ที่โรงงานของเตี้ย เหมือนโลกมันกลม เธอรู้สึกสับสนนิดหน่อย เมื่อพบกับสมหมาย ซึ่งๆ หน้า เหมือนไม่แน่ใจอะไรบางอย่าง

หลังจากสอบถามประวัติความเป็นมา ภูมิลำเนา การศึกษา ที่พักอาศัย นายห้างรู้สึกพอใจ หมิง ก็ดีใจที่จะได้มีเพื่อนใหม่ ทุกคน ต่างพูดคุยขอ สมหมายกับทุกคน สร้างความน้อยใจ ให้แก่ มินท์ ราวกับว่า เธอเองกำลังถูกลดความสำคัญลง ความน้อยใจ เปลี่ยนเป็นความริษยาขึ้นมาทันที มินท์ แสดงท่าทีรังเกียจสมหมาย อย่างออกหน้าออกตา มนตรา ผู้เป็นแม่ ปราบลูกสาวให้รู้จักรักษามารยาท สมหมาย ไม่มีสิทธิ์ถือสาอยู่แล้ว

หนึ่งเดือนถัดมา สมหมาย ได้รับความไว้วางใจ ให้มาพักค้าง ที่บ้านใหญ่ แต่ให้อยู่ในบ้านหลังเล็ก ร่วมกับครอบครัวของ นายจรรย์ และนางประไพ เพราะจะได้ไปทำงานได้สะดวกขึ้น สมหมาย มาอยู่อาศัย ก็ไม่ได้นั่งดูตาย ช่วยงานบ้านทุกอย่าง เท่าที่จะช่วยได้ แม้กระทั่งงานของ นายจรรย์ เช่น ล้างรถ ยกของ ทำให้เขามีโอกาส ใกล้ชิดกับ มินท์มากขึ้น แต่ จะจำ กลับมีความรู้สึก ต่อสมหมาย มากกว่าเพื่อน นางประไพ มองกิริยาท่าทางของลูกสาว จึงว่ากล่าวตักเตือน อย่าทำอะไรให้เกินหน้าเกินตา ส่วนมินท์ ก็ยังมีท่าที่รังเกียจเขาอยู่เช่นเดิม แม้ว่า สมหมายจะยกเหตุผลดีๆ มาอ้างอย่างไรก็ตาม แต่ก็ไร้ผล การเจรจาได้คารมกันระหว่าง สมหมายกับมินท์ นายห้างได้ยินทั้งหมด กลับรู้สึกพอใจ และมองเห็นค่าตอบบางอย่าง ที่ค้นหามานาน เกี่ยวกับลูกสาว

นายห้าง ปรึกษากับภรรยาว่า ผู้ที่จะแก่นิสัยเอาแต่ใจตัวเอง ของลูกสาว ก็คือสมหมาย เพราะนอกจากเขาจะเรียนกฎหมายแล้ว เขายังเป็นคนมีจิตใจหนักแน่น สุขุม มีเหตุผล มีความอดทน แม้ว่าเขาจะมีร่างกายอ้วนตุ้ตะก็ตาม คุณมนตรา ก็เห็นดีด้วย หมิง แอบได้ยินเดียวกับแม่พูดถึง สมหมาย ก็พูดเข้าแหย่ว่า ที่จริงสมหมายก็หล่อเหมือนกัน ถ้าทำให้เขาผอมกว่านี้ เตี้ยคงจะชอบให้เขาเป็นอย่างอื่น มากกว่าคนอาศัยในบ้านใช่ไหม มินท์ ได้ยินเข้า รู้ความหมายในสิ่งที่น้องชายพูด ก็ต่อน้องชาย ไม่ให้ยุ่งเรื่องของผู้ใหญ่ นายห้างหัว ไม่ได้คิดอะไรเกินเลย จึงตลกขำขย อย่าสอดรู้สอดเห็นเรื่องของผู้ใหญ่ แต่คุณมนตรา มองสีหน้าแววตาของลูกสาวออก ว่าคิดอะไร

ในที่สุด ทั้งนายห้างและภรรยา ก็ตัดสินใจ สั่งให้สมหมาย ย้ายมาอยู่บ้านใหญ่ เพราะบ้านหลังเล็กมันคับแคบเกินไป

ชีวิตความเป็นอยู่ของสมหมาย คีดีขึ้น บรรยากาศในบ้าน ก็ดูครึกครื้นตามไปด้วย เพราะ สมหมาย นอกจากจะเป็นคนอารมณ์ดีแล้ว ยังเล่นิทานเก่งด้วย

ระยะหลัง ณัฐ ทำตัวเหมือนเจ้าชาย หรือไม่ก็ลูกเจ้าพ่ออิทธิพล เข้าไปทุกขณะ ทำตนเป็นคนใจกว้าง เลี้ยงเพื่อน จีบสาว เพราะทะนงตนว่ามีพ่อเป็นนักการเมือง บางครั้งวางตัวกว้าง มีอยู่วันหนึ่ง ตอนเมา เขาเผลอเล่าความจริงบางอย่าง ให้บ๊องบอนด์ฟังว่า สาเหตุที่เขากลับเมืองนอกก่อนกำหนด ที่จริง เขายังติดค้างงานบางอย่าง หมายความว่า เขายังเรียนไม่จบ เขาจะต้องกลับไปซ่อม แต่เขาปกปิดเรื่องนี้ไว้ ไม่ให้พ่อกับแม่รู้ ณัฐ สั่งกำชับ ไม่ให้เพื่อนปากโป้งไปบอกพ่อกับแม่

**SUPERIMPOST :** บทที่ ๙ เวทมนต์ ดลชีวิต

ในขณะที่ แม่มดต้องตา กำลั้งคร่ำเคร่งกับการเล่าเรียน มนต์แปลงร่างอยู่นั้น ร่างกายใบหน้าของเธอ ก็ดูแก่ลงกว่าเดิม แต่มนต์แปลงร่าง สามารถอำพรางร่างที่แท้จริงของเธอไว้ได้ เธอคิดว่าสำเร็จวิชา

แปลงร่างแล้ว อึกไม่ซ้ำ ตำแหน่งราชินีแม่มดดำ ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม ดังนั้น แม่มดต้องตา จะหาเจาะทะลุมิติเวลาไปที่ใดก็ได้ตามใจชอบ

แม่มดแฉิว มีความสุข กับการฝึกปฏิบัติ การร่ายมนต์สลักร่าง เธอรู้จักประยุกต์ความรู้เก่า นำมนต์เสน่ห์มาประยุกต์ใช้ การร่ายมนต์ของเธอ เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน และเธอก็ตรวจสอบ และประเมินผลของการร่ายมนต์ จากกระเจกพิเศษทุกครั้ง เพื่อการพัฒนามนต์ที่ดีขึ้น

การศึกษาหลักสูตรลับ ทำให้แม่มดแฉิว ได้พบกับปรมาจารย์ทางด้านเวทมนต์ หลายท่าน รวมถึงพ่อมดชื่อชดด้วย แต่คราวนี้ เขามีนิสัยเปลี่ยนไป มีท่าทางซึมเศร้าตลอดเวลา แต่กลับมีความเชี่ยวชาญด้านเคียวมนต์ให้มีพลังเข้มข้น แม่มดแฉิวรู้เรื่องเกี่ยวกับพ่อมดชื่อชด กลับรู้สึกสงสารด้วยซ้ำ ที่ทำให้ความมีชีวิตชีวาของเขาหายไป เป็นเพราะแม่มดต้องตา สบปีให้เขาเป็นมดไร้หัวใจ ต่อไปเขาคงไม่มีความรักให้แก่สาว ๆ แม่มดคนใดเป็นแม่แท้ แม้แต่ตัวเธอเอง

บททดสอบสุดท้ายก่อนจบหลักสูตร พ่อมดชื่อชด พาแม่มดแฉิว ออกไปท่องเที่ยวในดินแดนของพวกปีศาจแวมไพร์ พวกนี้เป็นญาติที่โหดร้าย ต้องระมัดระวังตัวอย่างที่สุด แต่แม่มดแฉิวไม่ยอมแพ้ เมื่อนึกถึงอำนาจมนต์ของแม่มดต้องตา เพราะถ้าเธอไม่แกร่งพอ เธอจะสู้กับแม่มดต้องตาไม่ได้ การไปทดสอบครั้งนี้ ได้รับการแนะนำและช่วยเหลือเป็นอย่างดี จากพ่อมดชื่อชด ขณะเมื่อพ่อมดชื่อชดปะทะกับพวกแวมไพร์ตัวหนึ่ง ดูเหมือนพ่อมดชื่อชดจะเสียท่า แต่เขาอาศัยข้อได้เปรียบ คือเป็นมดไร้หัวใจ สู้กับความเจ็บปวดได้ ทำให้มีสมาธิในการรวบรวมพลัง โด่กลับพวกแวมไพร์ได้สำเร็จ แต่แม่มดแฉิวไม่ใช่มดไร้หัวใจ เมื่อเธอปะทะกับพวกแวมไพร์เข้าจริงๆ เธอถึงกับร้องออกมา ด้วยความเจ็บปวด เมื่อถูกแวมไพร์ตัวหนึ่งกัดที่ไหล่ แต่เธอก็สลัดหลุดเขี้ยวของแวมไพร์ออกมาได้ แต่พ่อมดชื่อชด ก็ให้กำลังใจ เมื่อต้องเผชิญกับญาติที่มีความร้ายกาจ เราจะต้องฝึกถอดใจออกจากร่างให้ได้ ไม่เช่นนั้น จะสู้กับญาติพวกนั้นไม่ได้ การสู้กับปีศาจแวมไพร์ โดยไม่เสียชีวิต นับว่าผ่านการทดสอบ สำหรับนักศึกษา

ในงานเลี้ยงเพื่อนร่วมรุ่น มหาวิทยาลัยหอการค้า ดำเนินชัย กับ นายห้างหัว มีโอกาสพบกันอีกครั้ง และมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง ถึงขั้นตกลงหมายมั่นกันว่า จะเกี่ยวดองกัน ด้วยการจัดงานหมั้นระหว่างณัฐ ลูกชายของดำเนินชัย กับ มินท์ บุตรสาว ของนายห้างหัว แต่เรื่องนี้ มนตรา ไม่เห็นด้วย เพราะการคลุมถุงชน เป็นวิธีโบราณ ไม่เหมาะกับยุคสมัยนี้ นายห้างหัวได้เถียงกับภรรยา คิดจะหาถูกเขยทั้งคน เขาไม่ชอบคนร่างอ้วน มนตรารู้ทัน ว่าหมายถึงใคร จึงโต้กลับด้วยเหตุผลว่า การหาคู่ครองในสมัยนี้ ต้องปล่อยให้พวกหนุ่มสาวเลือกเอง ไม่ใช่ผู้ใหญ่เลือกให้ ถ้าตกลงกันไม่ได้ ทำไม่มายืดเวลาออกไป

เมื่อเรื่องนี้ รู้ถึง ณิชู เขาก็ยิ่งตำพองตัวว่า คนหนุ่มผู้ยิ่งใหญ่อย่างเขา จะหาสาว ๆ มาเป็นภรรยาสักคน คงไม่มีสตรีคนไหนรังเกียจเขาแน่นอน เพราะเขาทั้งหล่อ และรวย ส่วนมินท์ กลับรู้สึกเฉยๆ เธอคิดว่า เรื่องแก๊งผู้ชายละก็ เธอถนัดนัก เพราะมีเพื่อนอย่าง ญาญา หญิง และ โต้ คอยเป็นที่ปรึกษา ใกล้ชิด เธอคิดว่า จะมีผู้ชายคนไหนมาเป็นเหยื่อ ให้เธอยำเล่น เพราะผู้ชายอย่าง ณิชู เธอไม่รักและไม่สนใจอยู่แล้ว และเธอก็ไม่สนใจด้วยว่า นายห้างหัว จะไปตกลงอะไรกับใคร เกี่ยวกับตัวเธอ เพราะมันเป็นเรื่องของพวกผู้ใหญ่ตกลงกันเอง เธอไม่เกี่ยว

มนตรา เข้าใจความรู้สึก และนิสัยของลูกสาวดี เกรงว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย อาจผิดใจกันเปล่าๆ ถ้ามินท์เกิดไม่พอใจขึ้นมา ไม่ยอมทำตามข้อตกลง ด้วยความรังอนใจ มนตราปรึกษากับนายห้างว่า นายห้างคิดดีแล้วหรือ นายห้างเองก็รู้สึกไม่สบายใจอะไรบางอย่างเช่นกัน

แม่มดแฉั่ว เรียนจบหลักสูตรก่อนกำหนด หลังรับใบประกาศนียบัตร เธอได้รับคำสั่งด่วน จากกรมสร้างสรรค์ ความรักและความหวัง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สถาบันเชื้อโอรุณพูนรัก อย่างกะทันหัน แทนผู้อำนวยการเก่า ซึ่งเป็นแม่มดชราและสิ้นอายุไขเมื่อคืน ชาวนี้ สร้างความริษยาให้แก่แม่มดต้องตา ที่ความชั่วร้ายของเธอ ไม่ได้ช่วยให้เธอได้รับความรักความไว้วางใจจากใครเลย ยิ่งตอกย้ำให้เธอรู้สึกไม่ภาคภูมิใจกับ สภากิจการวาล กลายเป็นแรงผลักดันให้เธอ มุ่งมั่นที่จะเรียนมนต์ดำให้ถึงที่สุด

หลังจากรับงานตำแหน่งใหม่ แม่มดแฉั่ว รับผิดชอบการวางนโยบายของสถาบันให้เสร็จก่อน แม่มดแฉั่ว เห็นว่า มีคนหลายเชื้อชาติ ที่รอคอยความช่วยเหลือจากเธอ และก็มีคนอื่นอีกหลายเชื้อชาติเช่นกัน ที่ต้องการให้เธอ ช่วยปกป้องสิ่งชั่วร้าย จากพวกภูติต่างๆ ที่มารบกวน พิษไร และการทำมาหากิน แม่มดแฉั่ว จึงจำเป็นต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของคนชาติต่างๆ เธอจึงเริ่มศึกษาจากอินเทอร์เน็ต ทั้งวันทั้งคืน เพื่อวางกรอบนโยบายต่างๆ ช่วงนี้ ทำให้แม่มดแฉั่ว ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ตลอดจนน้อยลง การทำงานของเธอ ใช้ระบบออนไลน์ ผสมกับมนต์วิเศษ โดยมีแม่มดลิลลี่ และพ่อมดอ้อซ คอยให้ความช่วยเหลืออยู่แค้นไกล

ณิชู ยังคงเพลิดเพลินกับการเที่ยวเตร่ เขาหนีพ่อไปเล่นการพนัน ที่มาเก๊า เข้าเล่นการพนันที่นั่น จนหมดเนื้อหมดตัว เงินที่ยืมจากเสี่ยหมู ก็หมดไปเช่นกัน กลับมาเมืองไทย เสี่ยหมูโทรตามทวงหนี้ ณิชูไม่กล้าบอกพ่อ และขอเวลาจะหาเงินมาใช้ สถานการณ์ความจำเป็นของณิชู ล่วงรู้ถึง แม่มดต้องตา เธอมองเห็นความชั่วร้ายของเขา และอาจใช้ความชั่วร้ายของเขา มาใช้เป็นประโยชน์แก่เธอ แม่มดต้องตา จึงร้ายมนต์ให้สิ่งที่ควรเป็นไป เกิดขึ้นกับณิชู

คำวันหนึ่ง แนน ซึ่งเคยเป็นคู่ขาประจำ ไปไหนบ่อยๆ กับณัฐ นัดแนะให้มาพบ ที่ผับแห่งหนึ่ง และบอกความจริงว่า เธอต้องกับเขา แต่ณัฐไม่เชื่อ ไม่ยอมรับ และบอกว่า ให้แนนไปเอาเด็กออก แต่แนนปฏิเสธ และเก็บความเจ็บแค้นไว้ในใจ

**SUPERIMPOST:** บทที่ ๑๐ รักด้วยใจ ไม่ต้องจ้าง

นายห้างหัว กับภรรยา มีความจำเป็นต้องไปติดต่อทำธุรกิจที่เมืองจีน เป็นเวลาสองสัปดาห์ ก่อนไป นายห้างมอบหมายงานสำคัญ ให้เบญญา คุณแกล็กการสำคัญแทนทั้งหมด และเรียกบุตรสาวมาพบ สั่งกำชับ ไม่ให้มินท์ออกไปเที่ยวที่ไหนกับเพื่อน ไม่ว่าจะป็นหญิงหรือชาย และสั่งกำชับอีกว่า ให้อยู่ช่วยงานคุณเบญญา พร้อมกับสั่งให้ สมหมาย ช่วยงานทุกอย่าง ตามที่คุณเบญญาสั่ง มินท์ รู้สึกไม่พอใจเสีย ที่ให้ สมหมาย มาทำงานร่วมด้วย เขาแค่เป็นลูกจ้าง อีกหน่อยเขาก็ไปอยู่ที่อื่น ทำไมต้องให้ความสนใจมากขนาดนั้น

ข่าวการไปเมืองจีนของนายห้างหัว สร้างความพึงพอใจให้แก่ ณัฐ เป็นอันมาก เขาวางแผนทำอะไรบางอย่าง ขณะที่ แนน ก็มาทวงความเป็นสามี และเกิดความหึงหวงกันขึ้น

ก่อนออกเดินทาง สมหมาย เป็นคนขับรถไปส่งนายห้างที่สนามบิน ก่อนขึ้นเครื่อง นายห้างแอบกระซิบกำชับให้ สมหมาย ช่วยแก้นิสัยเขาแต่ใจของลูกสาวให้ด้วย จะมีรางวัลให้เมื่อกลับมา มนตรา แอบยิ้มชื่นชมในใจ ในสิ่งที่นายห้างหัว กระซิบสั่งสมหมาย

หลังจากนายห้างกับภรรยา ไปเมืองจีนได้เพียงวันเดียว ณัฐ กับ นนท์ ขับรถคันหรู มาหา มินท์ ถึงที่บ้าน เพื่อทำความคุ้นเคยกัน มินท์ ต้อนรับอย่างไม่เต็มใจสักเท่าไร โดยมีจ๊ะจ๋า กับ หมิง คอยเป็นเกาะบังกันให้พี่สาว ณัฐ เคยเป็นเลิ่ลผู้หญิงมาก่อน จึงรู้จักวิธีเอาใจผู้หญิง แต่มันไม่ได้ผล สำหรับมินท์ เขาชวนเธอ ออกไปเที่ยวเล่นนอกบ้าน แต่มินท์ปฏิเสธ ณัฐคิดว่า โอกาสเหมาะๆ ช้างหน้ายังมีอีกเยอะ วันนี้ขอตากลับก่อน แต่ก่อนกลับ สมหมาย โผล่หน้าออกมาในบ้าน สร้างความประหลาดใจให้แก่เขา มินท์ แนะนำว่า เขามาเป็นลูกจ้างให้กับโรงงาน ตอนนี้เขากำลังมาช่วยงานที่บ้าน ระวังที่เดียวไม่อยู่ ณัฐส่งสายตาเหยียดหยามไปยัง สมหมาย ซึ่งมินท์ก็เห็น

หลังจากณัฐกลับไปแล้ว คุณเบญญา เกรงว่ามินท์จะใจอ่อน จึงเตือนไปด้วยความหวังดี อย่าไปไหนกับเขาตามลำพัง ซึ่งมินท์เอง ก็ระวังตัวอยู่แล้ว ถ้าไม่มีเพื่อนสาวอีกสามคนไปด้วย รับรองไม่มีทาง

หลังจากณัฐ กลับไปแล้ว สมหมาย พุดกับ มินท์ ว่าอย่าไว้ใจผู้ชายให้มากเกินไป เพราะเขามองออกว่า นิสัยเจ้าชู้ของผู้ชายเป็นอย่างไร แต่เขากลับถูกมินท์ต่อว่า อย่ามายุ่งกับชีวิตส่วนตัว แม้สมหมาย

จะตามไปพูดให้เหตุผลดีๆ กับเธออย่างไรก็ตาม เธอก็ยังโต้แย้งทุกคำ สมหมาย มานักทบทวนตัวเอง อาจเป็นเพราะเขาพูดเอาอกเอาใจ หรือตามใจผู้หญิงไม่เป็น สิ่งที่เขาพูดจะมีเหตุผลเสมอ แต่บางครั้ง ผู้หญิงก็ไม่ต้องการเหตุผล นี่คือความรู้ใหม่สำหรับเขา

เช้าวันนี้ อากาศสดใส สมหมาย มานั่งอ่านหนังสือที่ริมสระน้ำ หลังบ้าน มินท์ เดินมาเพื่อหาเพื่อนคุย เธอรู้สึกแปลกใจอีกครั้ง ที่มองเห็นเงาของสมหมายในน้ำ เห็นเป็นหนุ่มรูปงาม เหมือนกับที่เธอเห็น ครั้งแรก ที่ริมสระน้ำ วันไปเที่ยวถ้ามาถึง คราวนี้เธอเริ่มทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมด เพื่อหาข้อสรุปให้ชัดเจน แท้จริงสมหมาย ได้ซ่อนเงาร่างอันแท้จริง ของตัวเองไว้ในน้ำ เขาือนักศึกษาหนุ่ม คนเดียวกับที่เธอส่งยิ้มให้ เมื่อเดือนก่อน เมื่อนึกถึงหนุ่มคนนั้น และเงาในน้ำ เธอรู้สึกมีความสุขอย่างประหลาด แต่เมื่อมองไปที่ร่างอันแท้จริง กลับรู้สึกคนละอย่าง มันเหมือนกับการเล่นมายากล นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเธอ กามเทพเล่นกลกับเธออย่างนั้นหรือ คิดแล้วก็สับสน ในที่สุด คำตอบก็มาลงที่หนุ่มร่างอ้วน ที่กำลังนั่งอ่านหนังสือ อยู่ที่ริมสระน้ำ เธอก็ยังไม่ชอบ สมหมาย อยู่ที่

ที่เมืองจีน - แม่มดแฉิว มาศึกษาทำงานที่เมืองจีน เพื่อต้องการทราบว่า คนจีนมีวิถีหาความสุขกันอย่างไร และวิธีปกป้องความสุข จากมนต์อาถรรพ์ต่างๆ ตามคติความเชื่อของคนจีน เพราะเห็นว่า พลเมืองโลกมีคนจีนอยู่มากที่สุด การศึกษาวิถีคิด วิถีชีวิต ความเชื่อของชาวจีน จะช่วยให้แม่มดแฉิว ช่วยคนอื่นได้อีกมากไม่เลือกเชื้อชาติ ตามอุดมการณ์ของเธอ

แม่มดแฉิว ใช้กระจกวิเศษ สแกนดูผู้คนตามสถานที่ต่างๆ และช่างบังเอิญ ที่สแกนไปเห็นนายห้างหัวกับภรรยา พูดถึงกิจการของห้างที่เมืองไทย โดยเฉพาะ มินท์ ลูกสาว ซึ่งเขาได้มอบหมายให้ สมหมาย ช่วยอบรมนิสัยให้ ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือไม่ แม่มดแฉิวระลึกขึ้นได้ว่า เธอเคยสัญญากับตัวเองว่า จะแก้มนต์สาปให้เขา และนี่ก็คือนายห้างหัว ที่ลี้มนี่ไปสนิท เธอเพิ่งรู้ความจริงวันนี้เองว่า สมหมาย ไปอาศัยอยู่กับนายห้างหัว แม่มดแฉิว พยายามจะใช้กระจกวิเศษ สแกนดูชีวิตความเป็นอยู่ของสมหมายให้ละเอียดขึ้นอีก แต่ไร้ผล เพราะอยู่กันคนละเขตพื้นที่ ระยะเวลาสแกน ห่างเกินไป แม้เธอจะใช้มนต์จากไฟปิปปี้ เพื่อทำนายเหตุการณ์อนาคต ก็ล้มเหลวเช่นกัน.

ดังนั้น แม่มดแฉิว จึงต้องคอยติดตามดูว่า วันหนึ่งๆ นายห้างกับภรรยาจะพูดอะไรบ้าง ที่เกี่ยวกับคนที่อยู่เมืองไทย เธอปะติดปะต่อเรื่องราวได้ความว่า นายห้างต้องการให้ลูกสาวหมั้นกับลูกชายของเพื่อนไว้ก่อน แต่ภรรยาไม่เห็นด้วย แม่มดแฉิวรู้สึกแปลกใจ ว่าเป็นเพราะเหตุใด ในเมื่อหนุ่มสาวมีความรัก ทำไมจึงต้องมีการขัดขวางกันด้วย เธอจะต้องสืบหาสาเหตุให้พบ

คืนนี้ สมหมาย ฝันประหลาดว่า เขาโดนแม่มดสาปให้เป็นคนร่างอ้วน มันเป็นข้อผิดพลาด ผู้ที่สาปเขาขอให้เขายกโทษให้ด้วย และวันพรุ่งนี้ เขาจะได้รับการแก้ไข ทำลายมนต์สาปนั้น



**SUPERIMPOST:** บทที่ ๑๑ มนต์รัก สลับผิคร่าง

มินท์ มารู้ความจริงภายหลังอีกว่า ที่แท้ ณิชู ไม่ได้เรียนจบอะไรมาเลย เขาโกหกทุกคนที่เมืองไทย แม้กระทั่งพ่อแม่ของเขา ทำตัวเป็นหนุ่มเพลบอยบังหน้า ไม่ทำกรงาน ใช้ชีวิตไปวันๆ อย่างไร้สาระ ตอนกลางวัน ที่ห้องโถงรวมของห้าง แนน มาอาละวาด ถึงที่ทำงานของ มินท์ บอกให้เธอเลิกยุ่ง กับณิชู มินท์ แทบจะไม่สนใจหญิงสาวผู้นี้ด้วยซ้ำ และไม่สนใจด้วยว่าเธอจะพูด กล่าวพาดพิงใครต่อใคร ถ้าไม่ก่อความรำคาญให้มากไปกว่านี้ เธอก็คงจะเชิญออกจากร้านดีๆ แต่แนนกลับ อาละวาดหนักขึ้น หว่านการวางตัวเฉยเมยของ มินท์ เป็นการเยาะเย้ยเธอ มันเป็นความเข้าใจผิดของแนน มินท์ จึงเรียก รปภ. ให้มาลากตัวเธอออกไป การกระทำของ แนนในครั้งนี้ ณิชูไม่รู้เรื่องด้วย

วันต่อมา ช่วงสายๆ ณิชูมาชวน มินท์ ไปดูบ้านใหม่ ที่พ่อกับแม่ซื้อไว้ให้เป็นเรือนหอ แต่มินท์ปฏิเสธ เพราะรู้พฤติกรรมและธาตุแท้ของเขาแล้ว เพียงแต่ยังไม่พูดให้ณิชูรู้ตัว ตกเย็น ณิชูมาตี้ออกรอภ ถึงที่บ้านใหญ่ คราวนี้พา นนท์ กับ ปิงปอนด์ มาด้วย ณิชูมีอาการมึนเมาเล็กน้อย เขาขอร้องให้มินท์ออกไปด้วยกัน แต่เบญจฯ ห้ามมินท์ไว้ ไม่ให้ออกไป สมหมาย ขอร้องให้ ณิชูกลับบ้านไปก่อนเพราะตอนนี้เขาเมาแล้ว ถ้าปล่อยให้มินท์ไปด้วย เกรงจะเกิดอันตราย ณิชู ไม่พอใจ เกิดการชกต่อยกัน สมหมาย เป็นฝ่ายถูกชกมากกว่า ณิชูเห็นว่าไม่ใช่บ้านของตัวเอง จึงพาพรรคพวกจากไป ด้วยความไม่พอใจ

ระหว่างทางกลับบ้าน ก่อนเลี้ยวเข้าซอยบ้านของตัวเอง ณิชู ถูกลูกน้องของเสี่ยหมู รุมทำร้ายและขู่ว่า ให้รีบหาเงินไปใช้หนี้เสี่ยหมูโดยเร็ว มิฉะนั้น เขาจะไม่รับผิดชอบชีวิตของณิชู ณิชูปรึกษากับเพื่อนว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไร

ทันทีที่แม่ตแฉ้ว บินกลับมาเมืองไทย เธอก็เริ่มสแกนดู ความเป็นไปของสมหมายทันที อีกเพียงไม่กี่สัปดาห์ก็จะเปิดเทอมแล้ว สมหมายจะต้องเข้าเรียน หลังจากครีโอลไปหนึ่งเทอม และเขาจะต้องกลับมาเป็นสมหมายคนเดิม มิฉะนั้น เรื่องมันจะยุ่งยากกว่านี้แน่ แม่ตแฉ้ว มั่นใจว่า เธอสามารถทำลายมนต์เพี้ยนนั้นได้ ด้วยมนต์สลับร่างที่เพิ่งเรียนมา แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า เธอต้องเห็นตัวของสมหมาย ในกระจกวิเศษ เพื่อจะได้ส่งพลังไปถูกคน

แม่ตแฉ้ว ใช้สถานที่ในที่ทำงาน เป็นที่ประกอบพิธีกรรม เพราะนี่ไม่ใช่มนต์ดำ ไม่ต้องใช้สถานที่ ลึกลับอย่างนั้นก็ได้ เธอใช้ห้องรับรองแขกที่อยู่บนสุดของสำนักงาน มันเป็นห้องที่อยู่มุมสูง สามารถมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆ ได้ดี เงียบสงบ ไม่มีสิ่งรบกวน และการสแกนหาคลื่นระบุตำแหน่งของบุคคลเป้าหมาย ก็ทำได้ง่ายกว่า พิธีที่ง่ายๆ เพียงแค่วางกระจกวิเศษบานใหญ่ไว้เบื้องหน้า เพื่อให้

มองเห็น และเธอก็เห็นสมหมาย กำลังทำงานอยู่ที่โรงงานของนายห้าง ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจาก ห้างทอง

สิ่งที่แม่คิ้วทำ ไม่อาจรอดพ้นสายตาของ แม่คิ้วต้องตาไปได้ เธอจึงอยากจะทดสอบ พลังเวทมนต์ของ แม่คิ้ว ว่าจะเข้มแข็งแค่ไหน

ที่ห้างทอง - คุณเบญจา จะต้องเอาเงินไปฝากธนาคาร จึงปล่อยให้เป็นที่ของ มินท์ และน้องชาย คุณแห้วแทน พอเบญจาออกไปได้ไม่นาน โจรสวมหมิงคำสองคน ฉวยโอกาสมาปล้นเอาทองคำ ทั้งทองคำรูปพรรณและทองคำแท่งไปเป็นจำนวนมาก มินท์ ชัดขึ้นต่อสู้กับพวกโจร ส่วนหมิงรีบหลบไปซ่อน และโทรบอกสมหมาย บอกเบญจา แล้วก็บอกตำรวจ มินท์ ถูกจับไปเป็นตัวประกัน เบญจา ได้รับโทรศัพท์จาก หมิง จึงรีบขับรถย้อนกลับมา

แม่คิ้วเริ่มประกอบพิธี ร่ายมนต์ใส่ฝ่ามือ เธอรวบรวมพลังของมนต์ลับร่าง จนมีความเข้มกล้าแสงสายฟ้า ที่มนุษย์มองไม่เห็น มันพุ่งพุ่งออกจากลูกแก้ววิเศษ วิ่งไปที่ฝ่ามือของแม่คิ้ว และ เหมือนเครื่องจักรกล ฉายแสงจากฝ่ามือ มีความเข้มข้นจะได้ขนาด พุ่งพุ่งออกไป ตามหาร่างของ สมหมาย ที่อยู่ในกระจกวิเศษ ซึ่งความจริงแล้ว ฉายแสงสายฟ้า มันพุ่งออกจากฝ่ามือ ออกไปไกล ไต่ตามหาสมหมายถึงที่โรงงาน แต่ไม่พบ ฉายแสงเบนตามสมหมายไปที่ ห้างทอง ก็ไม่เจอ แม่คิ้ว ต้องใช้พลังงานเพิ่ม ส่งพลังตามไปติดๆ

สมหมาย รีบออกจากโซ่รูด มาถึงห้าง ก็สายไปแล้ว คนร้ายกวาดเอาทองคำใส่รถหนีไป และพามินท์ไปเป็นตัวประกันด้วย สมหมาย กับ เบญจา ขับรถตามคนร้ายไป คนร้ายโชคไม่ดี รถเกิดอุบัติเหตุ ที่นอกเมือง

แม่คิ้วต้องตา - กำลังร่ายเวท ผ่านไม้กายสิทธิ์ จนบังเกิดฉายแสง ออกจากปลายไม้กายสิทธิ์ พุ่งไปที่ลูกแก้ว แล้วรวมเป็นแสง พุ่งออกไปทางหน้าต่าง

สมหมาย ตามไปทันรถคนร้าย เกิดการต่อสู้กัน คนร้ายสองคน แต่สมหมายคนเดียว จึงสู้พวกคนร้ายไม่ได้ พวกมันได้ยื่นเสียงสัญญาณรถตำรวจ จึงพากันทิ้งรถหลบหนีไป พร้อมกับทองคำของกลาง แต่ทิ้งตัวประกันไว้ สมหมาย ตรงเข้าไปช่วยมินท์ ไว้ได้อย่างปลอดภัย

ภาพจากกระจกวิเศษ - สมหมายกำลังเดินไปประคองมินท์ ให้ลุกขึ้น ฉายแสงเวทมนต์ของแม่คิ้ว ถูกทำให้เบี่ยงเบน จากฉายแสงเวทมนต์ของแม่คิ้วต้องตา เกิดความผิดพลาดขึ้น มันเล่นไปปะทะกับสมหมายก็จริง แต่ผลสะท้อน มันกระเด็นไปโดน มินท์ เพราะมินท์อยู่ในตำแหน่ง ตรงกับทิศทางแรง

สะท้อนกลับของพลังพอดิบพอดี ส่งผลให้รูปร่างของ มินท์ เปลี่ยนไป กลายเป็นสาวอ้วนตุ๋นตุ๋นแทน ส่วน สมหมาย กลับคืนร่างเดิม มินท์รู้สึกมึนงงอยู่นานหลายนาที

ระหว่างร่างกายเปลี่ยนไป เบญจา ทั้งแปลกใจและประหลาดใจ ที่เห็นร่างกายของสมหมาย และมินท์ เปลี่ยนไปอย่างปัจจุบันทันด่วน เบญจา เดินเข้ามา แล้วถามว่า เธอคือสมหมาย ใช่หรือไม่ ที่แรกเธอก็รู้สึกแปลกใจ ทำไมคุณเบญจา จึงถามเช่นนั้น สมหมาย หวอนนึกถึงความฝันเมื่อคืนนี้ เธอคิดว่า กระบอกน้ำในรถยนต์เทลงพื้น และมองตัวเอง ก็ดีใจที่เขากลับมาเป็นคนเดิมแล้ว มินท์ หลังจากหายมึนงง คงไม่ต้องให้เธอตั้งคำถาม ว่าเธอคือใคร สมหมาย รีบอธิบายสั้นๆ แบบรวบรัดว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้น มันคือของจริง เรื่องจริง ไม่ใช่มายากล เธอคือสมหมาย ที่เปลี่ยนร่างได้

ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุ มินท์ กำลังให้การณกับตำรวจ ระหว่างนี้ สมหมายกระซิบ ไม่ให้คุณเบญจา สงสัยหรือตั้งคำถาม เกี่ยวกับรูปร่างของมินท์ เพราะถ้าเธอรู้ความจริง เธอจะเสียใจมาก ขอให้กลับไปถึงบ้านก่อน จะเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟัง ... ระหว่างนั่งรถกลับบ้าน มินท์ ถูกห้ามตั้งคำถามเกี่ยวกับ ตัวสมหมาย ในเมื่อไม่ให้ถาม เธอก็ไม่ถาม เธอมองเห็นความดีของ สมหมาย ก็คราวนี้ รู้สึกดีใจอย่างประหลาด อมยิ้มในใจ ทั้งๆ ที่ยังไม่หายกังวลเรื่องโจรปล้นร้านทอง

แม่มดแฉ้ว รู้สึกเสียใจอีกครั้ง ที่เธอทำพลาดอีกแล้ว โดยที่เธอไม่รู้ว่า ความผิดพลาดนั้น ไม่ได้เกิดจากเธอ และเธอก็ยิ่งเสียใจหนักขึ้น เมื่อมีเสียงหัวเราะเยาะของแม่มดต้องตา ดังก้องอยู่ใกล้ๆ

พอดกลับมาถึงบ้าน ความวุ่นวายก็เกิดขึ้น หมิง จรรย์ ประไพ และ จ๊ะจ๋า ฝ้ารอฟังเหตุการณ์ อยู่หน้าบ้าน ต่างพากันถามถึง มินท์ ว่าไม่ได้กลับมาด้วยหรือ หรือว่าถูกคนร้ายจับตัวไป แล้วผู้หญิงอ้วนเป็นใคร และหนุ่มรูปหล่อนั่นด้วย เป็นใคร เบญจาไม่ตอบคำถามใดๆ รีบพามินท์ขึ้นห้องพักทันที เบญจา ไม่ต้องกรวให้มินท์ รู้เรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง ตามคำแนะนำของสมหมาย ว่า ให้ใส่ยานอนหลับอ่อนๆ ให้เธอกิน เพื่อให้เธอหลับ

หลังจากมินท์ หลับสนิท เบญจา จึงจัดประชุมคนในบ้าน เป็นการด่วน ให้รู้เฉพาะคนในบ้านเท่านั้น สมหมายเล่าเรื่องราวความจริงให้ฟังทั้งหมด เกี่ยวกับตัวเขา และมินท์ หมิง เสียใจ เอะอะไยวาย สงสารพี่สาว ไม่อยากให้พี่สาวเป็นอย่างนี้ไปตลอด สมหมาย พุดปลอบใจว่า ขอให้ใจเย็นๆ ทุกอย่างมีทางแก้ไข ตัวสมหมายเอง ก็ยังแก้ไขได้เลย หมิงฟังเหตุผลแล้ว ก็ลดความเสียใจลง และทุกคนก็ตกลงกันว่า ถ้ามีคนภายนอกมาถามว่า มินท์หายไปไหน ก็ให้โกหกไปว่า มินท์ ไปทำธุระที่ต่างจังหวัดหลายวัน ส่วนสาวอ้วนนั้น คือสาวใช้คนใหม่ ส่วนเรื่องการแก้ไข ขอให้เป็นที่หน้าของเธอ

**SUPERIMPOST:** บทที่ ๑๒ ช่วยด้วย โลกสวยของฉันทายไป

เช้าวันรุ่งขึ้น มินท์ แต่งตัวจะออกไปที่สถานีตำรวจ รู้สึกอึดอัดเมื่อเลือกเสื้อผ้าที่จะใส่ เปลี่ยนตัวแล้ว ตัวเธอก็รู้สึกคับอึดอัดไปหมด ทั้งๆที่ มองเห็นตัวเองในกระจก ก็ยังคงสวยเป็นปกติดีทุกอย่าง เมื่อลงมาจากรถขึ้นบัน เธอสังเกตเห็นทุกคนในบ้าน มองดูเธอแปลกๆ โดยเฉพาะ หมิง น้องชาย ทำท่าจะหัวเราะ แต่ก็หัวเราะไม่ออก มินท์ หงุดหงิดใจเล็กน้อย เบญจา บอกให้ มินท์ เก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน เรื่องไปให้การณืเพิ่มเติมที่โรงพัก เธอจะไปจัดการให้เอง โดยให้สมหมายขับรถไปเป็นเพื่อน ... ระหว่างเดินทาง สมหมาย และ เบญจา รู้สึกหนักใจ และปรึกษาหาทางแก้ไขเรื่องประหลาดนี้โดยเร็ว ก่อนที่นายห้างและภรรยา จะกลับจากเมืองจีน

[FLASHFORWARD SCENE] - สองวันถัดมา วันโลกาวินาศก็มาถึง เมื่อนายห้างโทรทางไกล ว่า จะกลับก่อนกำหนด ทุกอย่างโกลาหลไปหมด เบญจา สั่งให้ หมิงพาพี่สาว ไปซ่อนตัวที่โรงงาน ก่อน ทางนี้ เธอกับสมหมายจะคอยรับหน้าเอง และสั่งกำชับ จ๊ะจ๋า จรรย์ ประไพ รุชชิปปากให้สนิท และให้บอกนายห้างกับภรรยา ด้วยเรื่องเดียวกัน คือ มินท์กับน้องชาย ไปทำธุระกับเพื่อน ที่ต่างจังหวัด แต่มันไม่ได้เป็นไปตามแผน ก่อนที่มินท์กับน้องชาย จะออกจากบ้าน นายห้างและภรรยา ก็มาถึงพอดี และเปิดประตู ... นั่นเป็นภาพที่คุณเบญจาวิตกกังวล มากที่สุด - [END]

ที่บ้านของคุณคำเกิงชัย - แนน นั่งร้องไห้กระซิก ต่อหน้า คำเกิงชัย กับภรรยา ซึ่งครุ่นคิดกังวล อย่างหนัก เมื่อทราบความจริงว่า ฉวี ลูกชายหัวแก้วหัวแหวน ทำเด็กสาวแนนต้อง เธอแฉเรื่องราว ทั้งหมด เกี่ยวกับพฤติกรรมของฉวี ให้คำเกิงชัยและภรรยาฟังว่าจนหมดสิ้น เธอยังบอกอีกว่า ที่จริง ฉวีไปเรียนเมืองนอก ยังไม่จบด้วยซ้ำ มันช่างเป็นเรื่องบังเอิญ ขณะนั้นมีไปรษณีย์ มาส่งจดหมาย ลงทะเบียน คำเกิงชัย ก็เลยต้องเชื่อ ในสิ่งที่แนนพูด จดหมายลงทะเบียนที่รับมาอ่านดู คือ หนังสือ จากมหาวิทยาลัยมาทวง ทั้งค่าใช้จ่าย และงานที่ค้างส่ง ฉวีสุสา ถึงกับเป็นลมพับ ทำใจไม่ได้กับความเลว และคำโกหกของลูกชาย เมื่อได้สติ ก็ถามถึงลูก ตอนนี้ ไม่มีใครรู้เลยว่า ฉวีหายหัวไปไหน ก็ยิ่งสร้างความวิตกกังวลให้แก่ ฉวีสุสา ผู้เป็นแม่เป็นทวิคูณ

สัปดาห์สุดท้าย ก่อนที่นายห้างจะกลับเมืองไทย มินท์ กับ สมหมาย ปรับความเข้าใจกัน มินท์ก็ยอมลดทิฐิของตัวเองลง สมหมาย ก็หักพุดคำหวานบ้าง ช่วงนี้ มินท์ มีความสุขที่สุด เพราะเธอกำลังตกหลุมรักหนุ่มสมหมายเข้าจริงๆ แต่สมหมาย กลับเป็นฝ่ายหนักใจแทนในหลายๆ เรื่อง หมิง รู้สึกพอใจ ที่เห็นพี่สาวมีนิสัยเปลี่ยนไปเป็นคนละคน แต่นั่นเป็นแค่นิสัย ส่วนร่างกาย เขาก็ยังรู้สึกผิดหวังอยู่ดี หมิง มอบความหวังไว้ที่สมหมายเพียงผู้เดียว ที่จะทำให้พี่สาวกลับมาอมสวดยเหมือนเดิม

แม่คแฉิว เป็นกังวล กินไม่ได้นอนไม่หลับ เธอจึงโทรปรึกษาพอมค้อซ ว่าจะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรดี พอมค้อซ ส่งคลิปภาพจากลูกแก้ววิเศษของเขา ที่เขายันทีกไว้ ให้แม่คแฉิวดู เธอจึงรู้ความจริงว่า เธอถูกกลั่นแกล้ง เธอถามว่า เพราะเหตุใด ลูกแก้วของเธอจึงสแกนไม่พบในสิ่งที่แม่คต้องตาทำ พอมค้อซ ตอบว่า เป็นเพราะแม่คต้องตา เสกมนต์โปรเทคลูกแก้วของตัวเอง ไม่ให้พอมคแม่คตน ไตเจาะเข้าไปได้ แต่เขามีพลังมนต์ที่เข้มกว่า จึงเจาะเข้าไปได้ เหตุการณ์ครั้งนี้ สร้างความไม่พอใจแก่แม่คแฉิวมาก เธอรู้ดีว่ามนต์ของเธอสู้มนต์ของแม่คต้องตาไม่ได้ เธอจึงขอร้องให้ พอมค้อซ ช่วยอีกแรง จะได้หรือไม่ พอมค้อซตอบตกลง และประเมินดูว่า เขาอาจพอมีทางแก้มนต์สาปของแม่คต้องตา เอาหัวใจของคนขึ้นมา ถ้ามั่นกำลังกับแม่คแฉิว

เมื่อเสร็จธุระ พอมค้อซก็รีบบินจากอังกฤษ มาประเทศไทยทันที เพื่อมาช่วยแม่คแฉิว ทำการนี้ให้สำเร็จ ... แม่คแฉิว เขียนข้อความลงในแผ่นกระดาษ แล้วติดไว้ที่ประตูห้องโถง อีกครั้งหนึ่ง ภาวนาว่า ให้สมหมาย มาเห็นข้อความนี้

วันต่อมา สมหมาย กับ หมิง ไปช่วยกันจัดระเบียบอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่โรงงาน หมิง เป็นเด็กอยากรู้อยากเห็น จึงรื้อฟื้นเรื่องเก่า มาคุยกัน เขาถามสมหมาย เกี่ยวกับอำนาจของมนต์ปีศาจ สาเหตุที่ถูกมนต์ปีศาจครั้งแรก เขาไปทำอะไรที่นั่น หลังจากนั้นรู้สึกอย่างไร มันยากที่จะอธิบาย สมหมาย ชวนหมิง ไปที่ตึกร้างที่เกิดเหตุ น่าจะเล่าเรื่องราวได้สมจริงมากกว่า หมิงรู้สึกตื่นเต้นอยากไปดูสถานที่จริงโดยเร็ว ทันใดนั้น มีเสียงโทรศัพท์เข้า เขารับสาย เบญจา โทรมาบอกเขาว่า ตำรวจจับผู้ร้ายได้แล้ว เป็นณัฐกับปังปอนด์ พวกเขาสองคน ถูกคุมขังที่สถานีตำรวจ ส่วนทองของกลาง ได้ถูกใช้จ่ายไปจนหมดแล้ว สมหมาย รู้สึกเห็นใจนายห้าง ที่ต้องมาสูญเสียของรักสองอย่างพร้อมกัน คือ ทรัพย์สินทองคำ และลูกสาว แม้ว่าตัวจะยังอยู่ แต่ก็ไม่อยู่ในสภาพเดิม เมื่อรู้ว่ามีโอกาสอีกเพียงวันเดียวเท่านั้น ที่เขาจะต้องแก้ไขปัญหามันบ้าง พวกนี้ ก่อนที่นายห้างจะกลับ

เกือบเที่ยง สมหมาย กับ หมิง ก็ไปถึงที่ห้องโถง ในตึกร้าง ขณะที่หมิงสำรวจดูทั่วห้อง สมหมาย ก็พบสิ่งหนึ่งเข้า คือ กระดาษที่ติดอยู่ที่ประตู ตรงตำแหน่งเดิม เป็นข้อความลับที่แม่คแฉิวส่งให้ ข้อความนั้นระบุว่า มนต์สาปแก้ไขได้ แต่จะต้องโดนคำสาปจาก คนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง หมิงก็เห็นข้อความนั้นด้วย ก็ยิ่งตื่นเต้นใหญ่ พอดี มินท์ โทรถึงน้องชาย บอกว่าให้รีบกลับบ้าน เพราะอีกสักประเดี๋ยว ญาย่า กับ โธ จะมาหาที่บ้าน และจะออกไปข้างนอก ตอนนี้ไม่มีคนเฝ้าบ้าน ทั้งสมหมาย และหมิง ได้ยิน ก็ตกใจ และเป็นกังวลอย่างหนัก เพราะไม่ต้องการให้คนนอกรู้เหตุการณ์ใดๆ ในบ้าน ... สมหมาย ถามหมิงว่า รู้จักบ้านของญาย่าหรือไม่ โชคดีมากๆ ที่หมิงรู้จัก เร็วเท่าความคิด สมหมาย จะต้องจัดการตัดไฟแต่ต้นลม เขาชวนหมิงไปเป็นเพื่อน และอธิบายให้หมิงฟังบรรดา ในสิ่งที่เขาจำเป็นต้องทำเฉพาะหน้า เป็นการด่วน

หมิง คือกฎเกณฑ์สำคัญ ที่จะเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมด ให้สาวสวย ฉาย่า กับ โธ่ เข้าใจในเวลาอันสั้น ยิ่งกว่าหลักสูตรเรียนลัด มันยากแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ นับตั้งแต่การแนะนำ สมหมาย ในร่างใหม่ให้พวกเขาทั้งคู่ก็ยากพออยู่แล้ว การนำเสนอให้พวกเขาต้องทำใจ กับมินท์ ในร่างใหม่ ก็ยิ่งยากที่สุด ใช้เวลานานอยู่หลายชั่วโมง กว่าเธอจะทำใจรับได้ แต่สมหมายกับหมิง ก็สามารถผลักดันเรื่องราว ให้ผ่านจุดไคลแมกซ์ไปได้ ส่วนตอนจบ ก็คือ การให้ความร่วมมือปกปิด ทำที่เป็นการไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับมินท์เพื่อนรักของพวกเขา เมื่อเธอไปถึงที่บ้าน และพยายาม อธิบายพามินท์ ออกไปนอกบ้าน สุดท้ายก่อนสมหมายจะกลับ ก็ถามว่า จะไปพบมินท์ เรื่องอะไรกัน ฉาย่า ตอบว่า ปรีक्षाเรื่องการทำให้โปรเจกต์หนังสั้นโฆษณา ส่งอาจารย์

**SUPERIMPOST:** บทที่ ๑๓ มนต์สถาป สลับร่าง

ช่วงบ่าย ระหว่างพวกสาว ๆ คุยกัน สมหมายกับหมิง บอกกับเบญจว่า เขารู้วิธีแก้ไขให้มินท์กลับสู่ร่างเดิมแล้ว คือ ต้องพามินท์ เข้าไปในเขตพิชิตของแม่ต เบญจแย้งว่า นั่นมันไม่ง่ายเลยนะ เพราะมินท์เป็นคนกลัวผีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และอีกอย่าง จะใช้เหตุผลอะไร โน้มน้าวเธอให้ไปที่นั่น หมิง หัวใจเกินเด็ก แนะนำ ก็ไปดูสถานที่ถ่ายหนัง ทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์ เบญจแย้งอีกว่า หนึ่งบ้าอะไรใช้ฉากน่ากลัวแบบนั้น ความคิดหนึ่ง แวบเข้ามาในสมองของเขา สมหมายแนะนำว่า ขอร้องให้ฉาย่า กับโธ่ ออกอุบาย พามินท์ ไปดูสถานที่ถ่ายหนังโฆษณา โดยวางพล็อตเรื่องให้เป็นหนังผี เชื่อว่ามินท์จะต้องเห็นด้วย ตามเสียงส่วนใหญ่ ความคิดนี้ ได้รับการสนับสนุนด้วยเสียงเอกฉันท์ ... ปัญหาต่อมา ซึ่งใหญ่กว่าปัญหาแรก คือ จะต้องหาคนอื่นคนหนึ่งมารับการถ่ายเทร่าง คิดกันหัวแทบแตก ก็คิดไม่ออกว่า จะหาใคร ... แรงกดดันต่างๆ รุมเร้ามาที่สมหมาย เขาจะต้องคิดข้ามขีดโดยเร็ว ไม่มีเวลาโอ้อึ้งอีกแล้ว จะต้องทำให้สำเร็จภายในคืนนี้ ... เขาตัดสินใจ บอกแผนบ้าๆ ชนิดที่ใครฟังแล้วต้องบอกว่า มันมีความเป็นไปได้เล็กน้อยมาก แต่ก็ต้องเสี่ยงดู

ตกลงแผนนี้ รู้กันเฉพาะ ๓ คนเท่านั้น คือ สมหมาย หมิง และ เบญจ รวมกับแม่ตพ่อมดอีก ๒ คน

ไม่รอให้เสียเวลา สมหมาย ไปขอความช่วยเหลือจาก นกชัย และเพื่อนในมหาวิทยาลัย อีกสองสามคน นกชัย มีพ่อเป็นตำรวจระดับผู้กำกับสถานี ตอนสองทุ่ม เขาสองคน ปลอมเป็นตำรวจ เพื่อแอบเข้าไปชิงตัว ณิชู ออกมา ฉวยโอกาสตอนตำรวจมาลัดเปลี่ยนเวร เฝ้าโจรสองคน ซึ่งแยกห้องซึ่งกัน ... ตำรวจใหม่ กำลังจะหมดเวร นกชัย เดินคุยมาที่พ่อ เพื่อจะกลับบ้าน ผ่านหน้าจำเมน์ ซึ่งเป็นตำรวจใหม่ เมื่อพ่อกลับไปแล้ว นกชัยก็กลับมาใหม่ คราวนี้แต่งตัวเป็นตำรวจ ยศร้อยตรี เดินเข้ามาทักทาย และบอกว่า ประเดี๋ยวจะมี นายดาบ ซึ่งเพิ่งได้รับคำสั่งให้มาประจำการที่นี่ จะมาเปลี่ยนเวรแทนให้ แล้วก็ไป จำเมน์เชื่อ สมหมายสวมรอยเป็น นายดาบ เข้ามารับเวรแทน

ณัฐ จำสหมายไม่ได้ เขาถูกนำพาตัวออกจากห้องซัง รีบพาเข้าป่าไป ณัฐ กล่าวขอบคุณ ตำรวจนิรนาม ที่ช่วยเขาออกจากที่คุมขังได้ เขายังบอกอีกว่า ถ้าเขาหนีออกไปจากที่นี่ได้จริงๆ จะตอบแทนน้ำใจครั้งนี้ คาบสหมายไม่พูดอะไร ได้แต่ขอร้องให้เขาช่วยทำงานบางอย่างให้ เป็นการตอบแทน ณัฐ ถึงเลเล็กน้อย เพราะไม่รู้ว่าจะงานที่จะทำให้ทำอะไร คาบสหมาย สัญญาว่าไม่ใช้งานหนักหรอก แค่พาไปเอาของที่เขาสอนไว้ในตึกร้างโน่น เรื่องง่ายแค่นี้ เขารับปากทันที เพราะเรื่องทำผิดกฎหมายเขานัดอยู่แล้ว

สหมาย พาณัฐไปที่ตึกร้าง สถานที่ที่เคยทำพิธีเหมือนครั้งก่อน ขณะที่ ญาญ่ากับโฮ่ พามินท์ ไปที่นั่น โดยให้ หมิง เป็นคนนำทาง และก็ไปถึงที่หมายก่อน ทุกอย่างในห้องโถงยังคงเหมือนเดิม เต็มไปด้วยเศษแท่งเทียน และเศษกระจกแตก

ขณะที่ มินท์ ญาญ่า โฮ่ และ หมิง กำลังใช้ไฟฉายส่องดูบริเวณห้องโถง สหมาย ก็ลากแขนของณัฐ ผ่านประตูเข้ามา มินท์ตกตะลึง ว่าสหมาย กับ ณัฐ มาที่นี่ได้อย่างไร ทันใดนั้น แม่ตแฉ้ว ก็ร้ายมนต์ ให้อุปกรณ์ประกอบพิธี ที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแต่ปกปิดไว้ด้วยเวทมนต์ ให้มันปรากฏขึ้นอีกครั้ง ที่บริเวณพื้นห้อง ผนังและเพดานห้อง แท่งเทียนถูกติดตั้งไว้เป็นรูปวงแหวน ห้อมล้อมทุกคนไว้ ภายใน ตรงกลาง เป็นแท่นสูงเท่าเอวรายรอบด้วยลวดลายวิจิตรพิศดาร มีลูกแก้ววิเศษวางอยู่บนแท่น ที่เพดานและผนังห้องปรากฏควันสีขาวล่องลอยคลุมไปทั่วบริเวณ

จากนั้น แม่ตแฉ้วปรากฏร่างให้ทุกคนได้เห็นตัวตน เธอยืนอยู่หน้าแท่นลูกแก้ว มือขวาถือไม้เท้ากายสิทธิ์ ท่ามกลางสายตาที่ตกตะลึง แม่ตแฉ้ว ส่งมนต์สะกดให้มินท์กับณัฐ อยู่หนึ่งๆ แล้วเธอก็ร้ายมนต์ รวมแสงเทียน ให้อุปกรณ์รวมศูนย์ไปที่ลูกแก้ววิเศษ ค่อยๆ เร่งแสงเทียนจนเป็นประกายสายฟ้าสีน้ำเงินวิ่งรอบลูกแก้ว ประกายสายฟ้าเข้มแรงขึ้นๆ แม่ตแฉ้ว ซี่ไม้กายสิทธิ์ ย้ายตำแหน่งสีฟ้าเข้มไปห่อหุ้มร่างของมินท์ แล้วไหลถ่ายเท ไปห่อหุ้มร่างของณัฐ คงต้องใช้เวลาลึกพัก ทุกอย่างจึงจะเห็นผล

ทันใดนั้น ก็เกิดประกายสายฟ้าสีแดง พุ่งมาจากอีกด้านหนึ่งของห้อง แล้วร่างของแม่ตแฉ้วก็ปรากฏขึ้น แสงสีแดง ค่อยทำลายล้างแสงสีฟ้าลงจนอ่อนกำลัง แม่ตแฉ้วกับแม่ตแฉ้วต้องตาปะทะคารมกัน ในระหว่างใช้พลัง สร้างและทำลาย ประกายสายฟ้าของแต่ละฝ่าย แต่แม่ตแฉ้วต้องตา มีพลังเหนือกว่า ส่งประกายสายฟ้าไปปะทะร่างของแม่ตแฉ้ว จนกระเด็นไป แม่ตแฉ้วลุกขึ้นไม่ตอบโต้ ร่ายมนต์ส่งพลังไปยังร่างของมินท์ต่อ แม่ตแฉ้วต้องตาก็ซัดขวางเหมือนเดิม แต่แรงกว่าเก่า จนแม่ตแฉ้วมีอาการเจ็บกระอักเลือดเล็กน้อย แม่ตแฉ้วก็ลุกขึ้นมาอีกด้วยความอดทน ไม่ตอบโต้ แม่ตแฉ้วต้องตาได้ใจ เตรียมส่งพลังสายฟ้า ไปทำลายแม่ตแฉ้วเป็นครั้งที่สาม แต่เข้าไป พ่อมดฮือฮเข้าขวางไว้ได้ทันเวลาพอดี พ่อมดฮือฮัดพลังเวทมนต์ที่เข้มกว่า ไปปะทะกับพลังเวทมนต์ของแม่ตแฉ้วต้องตา

จนเข้าไป พ่อมดอ้อซประเณินแล้วว่า แม่มดต้องตามีพลังเข้มแข็งกว่าเดิมมาก เขาจึงทุ่มเทพลังทั้งหมด  
สู้อีกครั้ง คราวนี้แม่มดต้องตากระเด็นไป สร้างความโกรธให้แก่แม่มดต้องตา ร่างของเธอที่ซ่อนไว้ก็  
เผยโฉมขึ้นกลายเป็นแม่มดแก่และคุดัน พ่อมดอ้อซ ซึ่ไม่กล้าตลอดหน้าต่างออกไปข้างนอก แม่มด  
ต้องตาก็ซึ่ไม่กล้าตามออกไปสู้กันข้างนอก พาดกันด้วยสายฟ้าคนละทีสองที หลบหลีกกันไปมา  
ขณะที่แม่มดแฉ้ว ก็ร้ายมนต์ต่อ

แม่มดต้องตาต้องรีบเผด็จศึกโดยเร็ว ความจุอ่อนของพ่อมดอ้อซขึ้นมาต่อสู้ เธอควักหัวใจของพ่อม  
ดอ้อซออกมา แล้วเผาทำลาย พ่อมดอ้อซทนเพลิงไฟไม่ไหว ถึงกับสลบร่วงหล่นไปกองบนพื้น  
จากนั้น แม่มดต้องตา ก็เก็บหัวใจของพ่อมดอ้อซไว้กับตัว แล้วก็เหาะกลับไปในห้องโถงเหมือนเดิม  
เพื่อไปทำลายพิธีของแม่มดแฉ้วต่อไป ระหว่างที่มนต์ของแม่มดแฉ้ว กำลังดำเนินไปได้ ๕๐  
เปอร์เซ็นต์ ก็ถูกขัดขวางอีก คราวนี้แม่มดแฉ้ว ไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างอีกต่อไป เธอกัดฟันส่งพลังสายฟ้า  
ทั้งหมดเท่าที่มี ประทะกับแม่มดต้องตา แต่มันไม่ระคายผิวของเธอเลย มาถึงขั้นนี้แล้ว แม่มดต้องตา  
ต้องรีบทำงานให้จบโดยเร็ว แม่มดต้องตา ร่ายมนต์แปลงร่างตัวเองเป็นปีศาจมังกรไฟ พ่นไฟใส่แม่  
มดต้องตาจนสลบไป ทันใดนั้น แม่มดลิลลี่ แห่งยิปซีเคอร์ ซึ่ไม่กล้ามาจากห้องฟ้า พ่นพลังออก  
จากไม้กายสิทธิ์ ประทะกับร่างปีศาจมังกรไฟ ตามด้วยพ่อมดอีกตนหนึ่ง ซึ่ไม่กล้ามาสมทบ ซึ่งก็คือ  
ลอร์ดแด็ก เขาร่ายมนต์พ่นพลังออกจากไม้กายสิทธิ์เช่นกัน แต่ด้วยพลังเข้มกว่าเดิมมาก จนปีศาจ  
มังกรไฟกระเด็นไป เมื่อเห็นว่า ปีศาจมังกรไฟ มีคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมกัน แม่มดลิลลี่ จึงเหาะกลับไป  
ห้องโถง ลงไปประคองแม่มดต้องตาให้ลุกขึ้น ร่ายมนต์ต่อไป จนกระทั่งครบร้อยเปอร์เซ็นต์

แม่มดต้องตา ในร่างของมังกรไฟ สู้พลังเวทมนต์ของท่านลอร์ดแด็กไม่ได้ จึงกลับคืนร่างมาเป็นแม่  
มดแก่ ลงไปนอนกองที่พื้น และถูกมัดตัวไว้ด้วยโซ่เวทมนต์

มินท์ กลับคืนร่างเดิม ส่วนณัฐ กลายเป็นหนุ่มร่างอ้วน แต่ยังไม่ฟื้น ลอร์ดแด็ก เหาะกลับลงมา  
สมทบ พร้อมกับลากเอาแม่มดต้องตาติดมาด้วย ลอร์ดแด็ก พูดเปรยว่า นี่คงเป็นเหตุการณ์พิเศษ ที่  
จำเป็นต้องปรากฏกาย ให้พวกมนุษย์เห็น สมหมาย พยายามจะกล่าวขอบคุณแม่มดต้องตา แต่ก็ทำ  
ได้แค่ ส่งความหมายผ่านสายตา แม่มดแฉ้วเข้าใจ และส่งยิ้มให้กับทุกๆ คน แล้วเธอก็ร่ายมนต์ให้  
มินท์กับณัฐฟื้น จากนั้น ก็ร่ายมนต์ซ่อนตัว ไม่ให้พวกมนุษย์เห็น

แม่มดแฉ้ว กล่าวขอบคุณ ลอร์ดแด็ก ที่มาช่วยได้ทันเวลา และขอโทษ ที่คิดทำสิ่งไม่ดีกับ ลอร์ด  
แด็ก ท่านลอร์ด รู้เรื่องทั้งหมดของแม่มดแฉ้วแล้ว จากแม่มดลิลลี่ เขาก็รู้สึกผิดเช่นกัน ที่ไม่  
ตอบสนองความตั้งใจของแม่มดแฉ้ว เสียตั้งแต่แรก ไม่เช่นนั้น คงจะไม่เกิดเรื่องราวใหญ่โต ลอร์ด  
แด็ก มองเห็นความดีของแม่มดแฉ้ว โลกสี่หมพู่กำลังก่อตัว ถ่านไฟเก่าของแม่มดแฉ้ว ถูกโชนอีก  
ครั้ง ลอร์ดแด็ก ตอบรับรักของแม่มดแฉ้ว ... ลอร์ดแด็กถามว่า จะให้จัดการอย่างไรกับแม่มดต้อง



ตา เธอว่า จะส่งให้สภากิจรวัตตคตินลงโทษ แม้ว่าเธอก็จะถูกลงโทษด้วย เธอก็ยอมเพื่อชดเชยความผิดที่ได้ทำลงไป

แม่มคธิลลี เข้ามาซัดจังหวะ ด้วยการยื่นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในมือ มาส่งให้ท่านลอร์ดแคร์ริก มันคือ หัวใจของพ่อมคธือซ ที่เธอรักเคঁเอามาจาก แม่มคธือซตา ขณะนั้นเป็นเวลา ที่พ่อมคธือซฟื้นขึ้นมาพอดี แม่มคธิลลี จึงส่งหัวใจให้แก่พ่อมคธือซ พ่อมคธือซรับมา และสวมหัวใจไว้กับตัว ปรากฏว่าหัวใจเป็นลึซมพู พ่อซ้อครู้แล้วว่า ผู้ที่สมควรได้รับมอบหัวใจลึซมพูของเขา ก็คือ แม่มคธิลลี เขาจึงก๊อปปี้หัวใจลึซมพู เป็นสัญลักษณ์รักแท้ มอบให้แก่ แม่มคธิลลี

สมหมาย พาณัฐ ออกไปข้างนอก แล้วปล่อยให้ตัวเองไป ณัฐ ยังไม่รู้ชื่อของผู้มีพระคุณเลย สมหมายตอบว่าไม่จำเป็น ณัฐ จากไปทิ้งทิ้งงอยู่ว่า เขามาทำอะไรที่นี่

มีเสียงโทรศัพท์ ดังเบญจา ซึ่งรอทุกคนอยู่ที่บ้าน ด้วยความกระวนกระวายใจ เป็นเสียงของนายห้างสั่งให้จรัญเอารถไปรับที่สนามบินโดยด่วน เบญจาตอบว่า จรัญกำลังออกไปรับ

ขณะที่ ฉาย่า ประคองมินท์ ให้ยืนขึ้น และหายมึนงงแล้ว โธ่ และ หมิง ก็รู้สึกโล่งอกทันที สมหมายเข้ามาสมทบ และบอกให้รีบกลับบ้าน เพราะขณะนี้นายห้างมาถึงสนามบินแล้ว จรัญกำลังขับรถไปรับ มินท์ ยังรู้สึกงงๆ ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ และเธอมาที่นี่ทำไม

**SUPERIMPOST :** บทที่ ๑๔ อวดสาน หรรวิกลงตัว พอดีพอดี แต่เฮ้! คุณยังมีปัญหาอยู่นะ

ที่หน้าบ้าน - นายห้างกับภรรยาลงจากรถ จรัญ ประไพ จ๊ะจ๋า ช่วยเข็นกระเป๋าเข้าบ้าน และเมื่อประตูเปิดออก โลกแห่งความสวยงามก็กลับคืนมา นายห้างและภรรยา เข้าสวมกอด มินท์ ลูกสาว หมิง ลูกชาย ด้วยความรักและคิดถึง และไม่ลืมที่จะถามถึง สมหมาย ว่าหายหน้าไปไหน ยังไม่ทันที่ จะมีใครให้คำอธิบายที่ดีกว่านี้ได้ นายห้าง เห็นมีชายหนุ่มแอบหลบๆ ซ่อนๆ อยู่ในบ้าน คิดว่าเป็นคนร้ายเข้าบ้าน จึงเอะอะโวยวาย มินท์และเบญจา จึงเข้าไปห้ามไว้ และพยายามอธิบายให้เหตุผล

เพื่อปกปิดเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ มินท์กับเบญจา โทกหนายห้างและภรรยาว่า สมหมาย เขามีธุระต้องรีบกลับไปดูแลพ่อแม่ จึงส่งน้องชายมาแทน เขาชื่อ สมมุง นิสัยดี นายห้าง ก็หมดข้อสงสัย

อาหารค่ำวันนั้น นายห้างรู้สึกพอใจมาก ที่ลูกสาวของตนมีนิสัยเปลี่ยนไปมาก เขานึกถึง สมหมายหนุ่มฉ้วนอัปลักษณ์ ที่แสนดี และว่าจะตอบแทนให้รางวัลเขาอย่างไรดี เบญจา แนะนำให้รับน้องชายของสมหมาย เข้าทำงานประจำในบริษัทเสียเลย เร็วนจบก็ทำหน้าที่ทางด้านกฎหมาย เพราะบริษัทของเรา ยังขาดนักกฎหมาย นายห้างเห็นด้วย

สมหมาย ในชื่อ สมมุง จึงถือโอกาสต่อยอดความดีของตน จนไปนั่งอยู่ในหัวใจของสาว มินท์ ได้สำเร็จ ท่ามกลางความยินดีของนายห้างและคุณมนตรา แต่สมหมาย ก็ยังเป็นกังวลอยู่ดี ถ้าหากนายห้างพบครอบครัวของเขา จะให้สมมุงน้องชายวางตัวอย่างไร และเรื่องราวคงจะวุ่นวายอีกต่อไปแน่ๆ

ครอบครัวของนายห้าง มีความสุขเพิ่มขึ้น แต่เรื่องราววุ่นวาย กลับตกอยู่ที่ ครอบครัวของ ณิชู เมื่อเขากลับไปถึงบ้าน ความโกลาหล ก็เกิดขึ้นทันที ณิชู รู้สึกสบายใจและลำพองใจ ที่มีนายตำรวจมาช่วยเขาให้หนีออกจากคุก ตำรวจหลายๆ พวกนั้นทำอะไรเขาไม่ได้ แต่เขาก็ยังสงสัยอยู่ดีว่า ทำไมตำรวจพวกนั้น จึงจำเขาไม่ได้

วันรุ่งขึ้น ณิชูรู้สึกแปลกใจว่า ทำไม เวลาเดินไปไหน มีแต่คนมองเขาแปลกๆ และแอบหัวเราะ แต่ที่ตกลงไม่ออก ก็คือ พ่อกับแม่จำเขาไม่ได้ กว่าจะสื่อสารกันรู้เรื่อง ต้องใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมง นั่นละนรกเห็นๆ

#### เพิ่มเติมตอนจบ

สวนสาธารณะ – ม้านั่งริมสระน้ำ – หนุ่มสาวคู่หนึ่งมีปากเสียงกัน ฝ่ายชายต่อว่า ฝ่ายหญิง อย่างเสียหาย และรุนแรง ผู้คนที่เดินผ่านไปมาเห็น การทะเลาะวิวาท ฝ่ายหญิงได้เถียง ฝ่ายชายลงมือตบทุบตี ฝ่ายหญิงสู้ไม่ได้ และมีบาดแผล หลังจากที่เขา เหยหน้าขึ้น ฝ่ายชายก็หายตัวไปแล้ว

ฝ่ายหญิงกลับเข้าบ้าน ชายชู้ เข้ามาประเล้าประโลม โอบกอดเชิงชู้สาว เธอโมโหกำลังจะต่อว่าชายชู้ หนูตัวหนึ่ง วิ่งลอดประตูเข้ามา แล้วคืนร่างเป็นมนุษย์ผู้ชาย (สามีของหญิงสาว) พร้อมกับยื่นคำขาดขอหย่าขาดจากกัน เพื่อนบ้าน ต่างก็กรูกันเข้ามา รุมต่าฝ่ายหญิงและชายชู้ อย่างเสียๆ หายๆ

ผู้เป็นแม่ร้องให้พุ่มพวย ว่ามีลูกแต่ลูกไม่รักดี ทั้งๆ ที่ยกสมบัติทั้งหมดให้แล้ว แค่ขอคืนนิดๆ หน่อยๆ ก็ถูกไล่ออกจากบ้าน บ้านหลังใหญ่ ว่างเปล่าไร้เจ้าของบ้าน หญิงผู้เป็นแม่ พร้อมกับชายชู้ เข้าในบ้าน เมื่อลูกสาวไม่อยู่ แม่ละฐูต่างกระโดดโล่นเต้นดีใจ ที่ได้สมบัติคืนทั้งหมด แมวดัวหนึ่ง กระโดดเข้ามาทางหน้าต่าง แม่ตกใจ เมื่อเห็นแมวดลายร่างเป็นลูกสาว ความจริงเปิดเผย ลูกสาวถ่ายคลิบแม่กับชายชู้อัปโหลตขึ้นเพสนึค ทันที

**FADE OUT .**

**END .**